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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 
ครั้งที่ 5/๒๕62 

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. 
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
.    

กรรมการผู้มาประชุม 
๑. นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์      ประธาน 
 เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
2. นางอัญชนา  ตราโช       กรรมการ 
 รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
3. นางสาวลดาวัลย์  คำภา      กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายอิทธิพงศ ์ คุณากรบดินทร์     กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ  
5. นางสาวสุธีรา  กิจนาบูรณ์      กรรมการ 
 นักบัญชีชำนาญการพิเศษ  ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
6.  นายเอกราช  ตรีลพ       กรรมการและเลขานุการ 
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร    
 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (ผู้บริหารกองทุนฯ) 

กรรมการผู้ไม่มาประชุม 
1. นายกุศล  แย้มสะอาด  ผู้ทรงคุณวุฒิ     ติดราชการ 
2. ผู้แทนสำนักงบประมาณ      ติดราชการ 

ผู้ชี้แจง 
1. นางทวีพร  เรืองพริ้ม      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. นายนวนน จันทประสาร     องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
3. นายธีระชัย หมอกกระโทก     องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
4. นายธานี ภาคอุทัย      กรมปศุสัตว์ 
5. นางสาวรักษิณา สัตย์ชาพงษ์     กรมปศุสัตว์ 
6. นายสุริยศักดิ์ ภูธิปฐิติพงศ์      บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด 
7. นายเมธี  สกุลธนาศร     อุปนายกสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวจุฑามาศ  สังข์อุดม      สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
2. นางวรมา  นพรัตน์       สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
3. นายอรรถวุฒิ  วงศ์เวสารัช      สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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4. นายธนวัฒน์  อุดมสิน       สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
5. นางสาวสุมาพร ไทยวัน      สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
6. นางสาวรำบีซา  แสงอรุณ      สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
7. นางสาวโยษิตา เสร็จกิจ      สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
8. นางสาวศุภนิดา เศรษฐจันทึก      สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

เริ่มประชุมเวลา 17.00 น. 

เมื่อองค์ประชุมครบแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
โครงการต่างๆ ที่ยังค้างการพิจารณาอยู่ ขอให้ฝ่ายเลขานุการเร่งรัดติดตามและหารือหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องด้วยความรอบคอบ และเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาโดยเร็วต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕62 เม่ือวันที่ 2 กันยายน 2562 
กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ครั้งที่ 4/2562  
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้กรรมการทุกท่าน
พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไข จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕62 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 

 ประธาน ขอให้นำเรื่องเพ่ือทราบขึ้นมารายงานก่อนเข้าสู่วาระเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผล ปี พ.ศ. 2562 

กรรมการและเลขานุการ  รายงานที่ประชุมว่า กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
ได้กำหนดเกณฑ์ชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ประจำปี ๒๕62 โดยแบ่งเกณฑ์วัดการดำเนินงานของกองทุนฯ 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ ด้านการบริหารพัฒนา
ทุนหมุนเวียน ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจ้าง และ
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง ประกอบด้วยตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ๑5 ตัวชี้วัด ซึ่งการประเมินผล
การดำเนินงานเบื้องต้น กองทุนฯ มีคะแนนที่ระดับ 4.49  คะแนน  

มติที่ประชุม 
รบัทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.2 ตัวช้ีวัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2563 
กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้กำหนด

เกณฑ์ชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ ประจำปี ๒๕63 โดยแบ่งเกณฑ์วัดการดำเนินงานของกองทุนฯ 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการเงินด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการปฏิบัติการ ด้านการบริหารพัฒนาทุน
หมุนเวียน ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน  และลูกจ้าง และ
ด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทวงการคลัง ประกอบด้วยตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน 14 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 ด้านที่ 1 การเงิน 

 ตัวชี้วัดที่ 1.1  ร้อยละของเงินยืมที่ได้รับชำระคืนตามแผนของโครงการ 
ตัวชี้วัดที่ 1.2  จำนวนเงินกองทุนที่ได้รับอนุมัติเพ่ือสนับสนุนโครงการ 

 ด้านที่ 2  การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ตัวชี้วัดที่ 2.1  การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของ 

  ทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม) 
 ตัวชี้วัดที่ 2.2  ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ 
ตัวชี้วัดที่ 3.1  ร้อยละความสำเร็จในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ

ตามแผนงาน 
 ตัวชี้วัดที่ 3.2  ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการจดัทำข้อเสนอโครงการให้มีความเหมาะสม  
 ตัวชี้วัดที่ 3.3  การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
 ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
    ตัวชี้วัดที่ 4.1  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
    ตัวชี้วัดที่ 4.2  การตรวจสอบภายใน 
    ตัวชี้วัดที่ 4.3  การบริหารจดัการสารสนเทศและดิจิทัล 
 ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 
    ตัวชี้วัดที่ 5.1  บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 
    ตัวชี้วัดที่ 5.2  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ด้านที่ 6 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทวงการคลัง 
    ตัวชี้วัดที่ 6.1  การเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ 
   ตัวชี้วัดที่ 6.2  การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุน

            หมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ความเห็นที่ประชุม 
ประธานกรรมการ ให้ข้อคิดเห็นว่า ถ้ากองทุนฯ มีโอกาสจัดกิจกรรมใดที่น่าจะเป็นประโยชน์ 

ในภาพรวม ควรเชิญคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ไปมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับโครงการ
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  

มติที่ประชุม 
รับทราบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ รับความเห็นประธานไปพิจารณาดำเนินการ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3 ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 
กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า ตั้งแต่ปี 2549 – 30 พฤศจิกายน 2562 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ รวมทั้งสิ้น 29 โครงการ 11 
ชนิดสินค้า ได้แก่ กระเทียม ข้าว ชา กาแฟ ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว พริกไทย ผักเมืองหนาว โคเนื้อ โคนม และสุกร 
เป็นเงิน 856,732,073.28 บาท แยกเป็นเงินจ่ายขาด 449,477,173.28 บาท และเงินยืมปลอดดอกเบี้ย 
407,254,900 บาท 

นับตั้งแต่กองทุนฯ เริ่มดำเนินงานจนถึงวันที่  30 พฤศจิกายน 2562 มีโครงการ 
ที่ครบกำหนดชำระคืนเงินตามแผนแล้ว 16 โครงการ เป็นเงิน 17,919,775 บาท และทุกโครงการได้  
ส่งชำระคืนครบถ้วน จำนวน 20,153,775 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของวงเงินยืมที่ครบกำหนดชำระ  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 มีลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจำนวน 229,602,862.00 บาท ในจำนวนนี้เป็น
ลูกหนี้ที่ต้องชำระในปี 2563 จำนวน 12,302,025.00 บาท ทั้งนี้ มี 2 โครงการที่คาดว่าจะไม่รับเงินคืนตามแผน
เนื่องจากประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน จำนวน 
600,000 บาท และโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร อุตรดิตถ์ 
จำนวน 70,000 บาท  

โครงการที่ ได้รับอนุมัติจากกองทุนมีจำนวนทั้งสิ้น 29 โครงการ สิ้นสุ ดระยะเวลา 
การดำเนินการแล้ว 23 โครงการ เป็นโครงการที่อยู่ในการดำเนินงาน 7 โครงการ โดยในจำนวนนี้เป็นโครงการ
ที่ยังไม่ได้เบิกเงินไปดำเนินงาน 2 โครงการ ดังนั้นมีเพียง 5 โครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ได้แก่  

1. โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm) เพ่ือรองรับการแข่งขัน
จากการเปิดการค้าเสรี มีผลการดำเนินงานและการชำระเงินคืนเป็นไปตามแผน 

2. โครงการเพ่ิมมูลค่าเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ (Premium) เพ่ือรองรับตลาดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ชำระเงินคืนเพ่ือปิดโครงการได้ก่อนกำหนด และมีการเสนอขอเพ่ิมเติมวัตถประสงค์ซึ่งจะ
เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาในวาระท่ี 3.4 

3. โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง พบว่า การก่อสร้างโรงฆ่าล่าช้า 
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2563 

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน  
มีผลการดำเนินงานและการชำระเงินคืนเป็นไปตามแผน 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตกาแฟ ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ  มีผลการ
ดำเนินงานเป็นไปตามแผนและยังไม่ถึงกำหนดชำระเงินคืน 

ความเห็นที่ประชุม 
กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ข้อคิดเห็นว่า โครงการที่กองทุนฯ  

ให้การช่วยเหลือไปส่วนใหญ่เป็นสินค้าโคเนื้อและโคนม ควรกระจายความช่วยเหลือไปยังสินค้าอ่ืนที่ได้รับผลกระทบ
จากการเปิดเสรีทางการค้าให้มากขึ้น นอกจากนี้ ควรตรวจสอบโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ 
ด้วยว่าได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนหรือทุนหมุนเวียนอ่ืนแล้วหรือไม่  เพ่ือจะได้ไม่เกิดการช่วยเหลือ 
ที่ซ้ำซ้อนกัน  

กรรมการ (นายอิทธิพงศ์  คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรรวบรวมข้อมูล
ของโครงการสินค้าโคนม และโครงการสินค้าโคเนื้อที่กองทุนฯ ให้การช่วยเหลือไปแล้ว หารือร่วมกับกรมปศุสัตว์ว่า
กิจกรรมที่ผ่านมาทำครบวงจรแล้วหรือไม่ และหากมีผู้สนใจก็สามารถนำไปขยายผลต่อได้ 

ประธานกรรมการ ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรสร้างการรับรู้ให้ผู้ได้รับผลกระทบในสินค้าอ่ืนๆ มาใช้
ประโยชน์จากกองทุนฯ ให้มากขึ้น เช่น สินค้าโกโก้ และสินค้ากาแฟ เป็นต้น รวมทั้ง โครงการใดที่ไม่สามารถ
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ชำระคืนเงินได้ตามกำหนด หรือไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานได้ ควรนำมาเสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ เพ่ือรับทราบและพิจารณาข้อมูลเพ่ือปิดจุดอ่อนในการอนุมัติเงินกองทุนฯ ในอนาคตต่อไป 

มติที่ประชุม 
รับทราบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการไปพิจารณาดำเนินการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ

กองทุนฯ ให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าที่ผลิตสินค้าอ่ืนนอกเหนือจากโคเนื้อ โคนม 
ซึ่งกองทุนฯ ได้ให้การสนับสนุนไปแล้วหลายโครงการ เพ่ือให้เงินกองทุนฯ กระจายไปใช้ในกลุ่มสินค้าอ่ืนๆ ที่
หลากหลายมากยิง่ขึ้น 

ระเบียบวาระท่ี 4.4 ฐานะทางการเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 
 กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2549 – 2562 
รวมเป็นเงิน 918 ล้านบาท และตั้งแต่ปี 2549 – 30 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  
ได้อนุมัติเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการภายใต้กองทุนฯ รวมทั้งสิ้น 856.73 ล้านบาท แยกเป็นเงินยืม
ปลอดดอกเบี้ย 407.25 ล้านบาท และเงินจ่ายขาด 449.48 ล้านบาท  

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ มีเงินสด
จำนวน 323.48 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายให้กับโครงการต่าง ๆ ที่ได้อนุมัติแล้วตั้งแต่
ปี 2549 – ปีปัจจุบัน จำนวน 67.71 ล้านบาท ดังนั้น กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ จะมีเงิน
คงเหลือหลังหักภาระผูกพัน 255.77 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินที่จะได้รับคืนตามแผนการชำระคืนเงินยืมปี 2563 
จำนวน 12,30 ล้านบาท กองทุนฯ จะมีเงินรายรับ จำนวน 268.07 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ  
มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณา 5 โครงการ รวมเป็นเงิน 251.09 ล้านบาท หากสามารถอนุมัติได้ทั้ง  
5 โครงการ จะส่งผลให้ ณ 30 กันยายน 2563 กองทุนฯ จะมีเงินคงเหลือ จำนวน 16.98 ล้านบาท 

ความเห็นที่ประชุม 
กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ข้อคิดเห็นว่า ในปี 2563 กองทุนฯ 

ไม่ได้รับงบประมาณเลย ดังนั้น ควรสร้างการรับรู้ผลงานของกองทุนฯ เพ่ือให้สำนักงบประมาณเห็นผลงานและ
สนับสนุนงบประมาณให้กองทุนฯ ต่อไป 

กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า เนื่องจากช่วงเวลาจัดทำคำของบประมาณปี 2563 
กองทุนฯ มีเงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน ประมาณ 300 ล้านบาท สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่า 
กองทุนฯ มีเงินคงเหลือเพียงพอสำหรับดำเนินงานในปี 2563 จึงไม่จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 

กรรมการ (นางสาวสุธีรา  กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง) มีข้อซักถามว่า 5 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณา มีโครงการใดท่ีคาดว่าจะได้รับอนุมัติ 

กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า มี 2 โครงการ ซึ่งเคยผ่านการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ ไปแล้ว และได้ไปปรับปรุงโครงการฯ ตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ และเสนอเป็นวาระเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต
และการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA งบประมาณ 162.71 ล้านบาท และโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
โคนมรองรับการเปิดเสรีทางการค้า(FTA) งบประมาณ 37.74 ล้านบาท 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.5 ผลดำเนินงานตามแผนดำเนินงานเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ ประจำปี 2563 
 กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติเมื่อ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เห็นชอบแผนการดำเนินงานเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ ประจำปี 2563 จำนวน 3 
แผนงาน โดยมีผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 

แผน แผนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. แผนบริหารความเสี่ยง 1. จดัฝึกอบรมให้ความรู้

หลักสูตร “การวางแผนการผลติ
และการตลาดสินคา้เกษตร” 

เพื่อให้เกษตรกรผลติสินค้าที่มี
คุณภาพตรงตามความต้องการของ
ตลาด 

 

 2. สนับสนุนทีมที่ปรึกษาให้
คำแนะนำกับสถาบันเกษตรกร
ในการทำการตลาด/รับรอง
มาตรฐาน 

เพื่อให้สินค้าเกษตรมีคณุภาพ/ 
ขยายช่องทางการจำหน่ายได้มาก
ขึ้น 

อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR 

 3. จัดการอบรมการเขียน
ข้อเสนอโครงการ และขั้นตอน
กระบวนการขอรับการ
สนับสนุนเงินให้แก่เกษตรกร
และหน่วยงานเกีย่วข้องที่
สนใจขอรับเงินสนับสนุนจาก
กองทุน 

เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่มีความ
ประสงค์จะขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุนฯ มีความรู้
ความสามารถในการเขียน
โครงการได้อย่างเหมาะสม และ
เข้าใจในกระบวนการขั้นตอนการ
เสนอขอรับสนบัสนุนเงินกองทุนฯ 

- จัดอบรมแล้ว 2 รุ่น มีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 106 คน 

 4. การดูแลระบบฐานข้อมูล
โครงการ 

เพื่อให้ข้อมูลโครงการมีความ
ครบถ้วน ทันสมัย และสอดคล้อง
กับข้อเท็จจริง 

- มีเจ้าหน้าที่ดูแลและปรับปรุง 
  ฐานข้อมูลโครงการเป็นประจำ
ทุกเดือน 

 5. ประสานขอความร่วมมือ
ศูนย์ประเมินผล และสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 
ช่วยสนับสนุนการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 

เพื่อให้โครงการได้รบัการตดิตาม
อย่างใกล้ชิด ทำให้ได้รับข้อมลู
โครงการที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

- ดำเนินการแล้ว โดยได้รับความ
ร่วมมือจาก สศท. ที่มีโครงการ 
ในพื้นที่ 

 6. การจดัทำรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเสนอผู้บรหิารทราบ
ทุกเดือน 

เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน - จัดทำรายงานประจำเดือน
พฤศจิกายนแล้ว 

 7. การจัดทำรายงานทางการ
เงินรายเดือนและรายไตรมาส 

เพื่อติดตามรายรับ-รายจ่าย และ
สถานะการเงินของกองทุน 

- รายงานทางการเงินประจำเดือน 
พฤศจิกายนแล้ว 

 8. การตรวจสอบภายใน เพื่อให้กองทุนได้รับการตรวจสอบ
ภายในเป็นประจำทุกป ี

- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ
รายงานไตรมาส 1 

 9. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้และ
ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบตัิงาน 

- บุคลากรร้อยละ 25 ได้เข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับการ  ปฏิบัติงานแล้ว 

 10. การแจ้งเตือนการเบิกเงิน 
การจ่ายเงิน และการรับคืนเงิน 

เพื่อให้การเบิกเงิน การจ่ายเงิน 
และการรับคืนเป็นไปตามแผน 

- แจ้งเตือนเบิกเงิน 1 โครงการ 
- แจ้งเตือนคืนเงิน 2 โครงการ 

 1 1 . จั ดท ำแผ น ป รั บ ป รุ ง
คุณภาพการให้บริการ 

เพื่อให้ผู้รับบริการประทับใจในบริการ
ของกองทุนน้อยกว่าร้อยละ 85 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 
 

12. การจัดการความรู้ (KM) เพื่อให้บุคลากรมีองค์ความรู้ที่จำเป็น
ในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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แผน แผนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
2. แผนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. การดูแลและบำรุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย 

- เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ได้รับการดูแล บำรุง รักษา ให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน 
2.ระบบสารสนเทศมีข้อมลูที่
ถูกต้อง และทันสมัย 

- จัดจ้างนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
เพื่อดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร ์และอุปกรณ์ พร้อม
ดูแลระบบ  สารสนเทศของ
กองทุนฯ เรียบร้อยแล้ว 

 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
(พัฒนาต่อเนื่อง) 

1 ระบบ ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง  

 3. การปรับปรุงข้อมูลบน 
Website (ดำเนินการ
ต่อเนื่อง) 

ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซดม์ีความ
ถูกต้อง ทันสมัย และมีรูปแบบการ
นำเสนอที่น่าสนใจ 

-เผยแพร่บนเว็บ ไซด์มี ความ
ถูกต้อง ทันสมัย และมีรูปแบบ
การนำเสนอที่น่าสนใจ 

 4. ระบบการตดิตามและ
รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการของหน่วยงานท่ีได้รับ
การสนับสนุนจากกองทุนฯ 

การติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการเป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว ได้ข้อมลูที่ถูกต้องทันสมัย 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 5. ระบบการตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้นของผูส้นใจ
ขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุน 

เพื่อให้ผู้สนใจขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนฯ สามารถตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้นก่อนขอรับการ
สนับสนุน 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 6. การให้ความรู้ผา่นระบบ E-
Learning 

เพื่อเผยแพรค่วามรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับ
กองทุนฯ ให้ผู้สนใจไดเ้รียนรู้และ
นำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง 

ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการที่
เตรียมเสนอขอรับสนับสนุนจาก
กองทุนฯ ผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว 1 โครงการ 

 7. พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการกองทุน 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ 

3. แผนบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการวัด
และการประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

-มีการกำหนดตัวช้ีวัดระดับบุคคล
และระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคลที่ครอบคลุมบุคลากรทุก
คนที่ปฏิบัติงานให้กับกองทุน 

- จัดทำตัวช้ีวัดระดับบุคคลและ 
  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ประจำปีแล้ว 

 2. พัฒนาระบบการวางแผน
และการบริหารอัตรากำลัง 

- วางแผนและบริหารอัตรากำลังที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กร โดยครอบคลุมทั้งในด้าน
จำนวนและสมรรถนะของบุคลากร 

- ดำเนินการสรรหาบุคลากรครบ
ตามกรอบอัตรากำลังแล้ว 

 3. เสริมสร้างศักยภาพและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

-บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มี
สมรรถนะตามตำแหน่งงาน 

- บุคลากรได้เข้ารับการอบรม คิด
เป็น ร้อยละ 25 
 

 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทำงานของบุคคล 

-บุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง มี
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ สามาร
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 
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วาระท่ี 3     เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 3.1 ขอปรับกรอบวงเงินสำหรับการดำเนินงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 18 
กรกฎาคม 2562 มีมติเห็นชอบประมาณการรายจ่ายกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 
105.20 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นวงเงินสำหรับอนุมัติโครงการ จำนวน 100.00 ล้านบาท และวงเงินค่าบริหาร
กองทุนฯ 5.20 ล้านบาท และกระทรวงการคลังไดอ้นุมัตติามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เสนอ 

ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณา 5 โครงการ เป็นเงิน 251.10 ล้านบาท ดังนี้ 
1. โครงการที่อยู่ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  2 โครงการ ได้แก่  

1) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ของกรมปศุสัตว์ จำนวน 162.71 ล้านบาท 
และ 2) โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนมรองรับการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ของกรมปศุสัตว์ 
จำนวน 37.75 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 200.46 ล้านบาท  

2. โครงการที่อยู่ในชั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ
การเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคขุนเกรดคุณภาพ (Premium) สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด จังหวัดพะเยาเพ่ือ
รองรับการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN - FTA) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเงิน 12.59 ล้านบาท  

3. โครงการที่ได้พิจารณาเบื้องต้นแล้วอยู่ในชั้นการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 โครงการ 
ได้แก่ 1) โครงการผลิตอาหาร TMR เพ่ือการจำหน่ายของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด 
จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ระหว่างการเสนอผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 15.70 ล้านบาท และ 2) โครงการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อสุรินทร์วากิวครบวงจร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันให้
เกษตรกร อยู่ระหว่างการทำข้อเสนอผ่านกรมปศุสัตว์ จำนวน 22.35 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 38.05 ล้านบาท  

ดังนั้น กรอบวงเงินสำหรับอนุมัติโครงการฯ ประจำปี 2563 ที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว จำนวน 
100.00 ล้านบาท จึงไม่เพียงพอสำหรับสนับสนุนทั้ง 5 โครงการ โดย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 กองทุนฯ  
มีเงินสดคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน 255.78 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอที่จะสนับสนุนทั้ง 5 โครงการ  

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
 ขอความเห็นชอบปรับเพ่ิมกรอบวงเงินสำหรับอนุมัติโครงการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร

เพ่ือช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จากเดิม 100.00 ล้านบาท เป็น 250.00 ล้านบาท และมอบหมายฝ่ายเลขานุการเสนอกระทรวงการคลัง
พิจารณาอนุมัติต่อไป  

 

ความเห็นที่ประชุม 
กรรมการ (นางอัญชนา ตราโช ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ให้ข้อคิดเห็นว่า โครงการ

ที่อยู่ระหว่างการพิจารณามี 5 โครงการ รวมเป็นเงิน 251.10 ล้านบาท ควรจะขอปรับเพ่ิมกรอบวงเงินให้
ครอบคลุมจำนวนดังกล่าว  

กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ข้อคิดเห็นว่า หากขอปรับกรอบวงเงิน 
เพ่ิมเพียง 250 ล้านบาท อาจไม่เพียงพอกับโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ดังนั้น จึงขอเสนอปรับเพ่ิม
กรอบวงเงินสำหรับอนุมัติโครงการ เป็น 252 ล้านบาท 
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มติที่ประชุม  
  เห็นชอบปรับเพ่ิมกรอบวงเงินสำหรับอนุมัติโครงการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรที่เสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 152 ล้านบาท จากเดิมกำหนด
กรอบวงเงิน 100 ล้านบาท เป็นกรอบวงเงินอนุมัติโครงการ 252 ล้านบาท และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ
เสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 3.2 โครงการสร้างความม่ันคงด้านอาหารโคนมรองรับการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) 
กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมว่า การประชุมคณะกรรมกรรมการบริหารกองทุน 

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่  
2 กันยายน พ.ศ.2562 ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนมรองรับการเสรีทาง
การค้า (FTA) ของกรมปศุสัตว์แล้วมีมติ เห็นชอบในหลักการโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนมรองรับ
การเปิดเสรีทางการค้า (FTA) งบประมาณ 37,747,200 บาท โดยมอบหมายให้กรมปศุสัตว์รับข้อคิดเห็นของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ไปพิจารณาเพ่ิมเติมข้อมูลโครงการตามความเห็นของกรรมการในส่วนของการ
จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการชำระเงินคืนแยกเป็นรายสหกรณ์ เพ่ือที่กรมปศุสัตว์จะ
ได้ติดตามกิจกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด และสหกรณ์โคนมไทย – เดนมาร์ค สวน
มะเดื่อ จำกัด ให้ชัดเจนขึ้น และกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการตามความเห็นของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของโครงการได้ ดังนี้ 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงตามข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ประเทศไทย

ต้องเปิดเสรีนำเข้าสินค้านมและผลิตภัณฑ์นม ตามข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ ในปี 2568 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากภาษีนำเข้าที่ลดลง เนื่องจากต้นทุนการผลิต
น้ำนมดิบของไทยสูงกว่าทั้ง 2 ประเทศ ดังนั้น หากต้องการให้การเลี้ยงโคนมในไทยสามารถแข่งขันได้ 
จำเป็นต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ ซึ่งอาหารสัตว์เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ
เนื่องจากมากกว่า ร้อยละ 70 เป็นต้นทุนค่าอาหารสัตว์ การจัดการอาหารสัตว์ให้ตรงกับความต้องการโภชนะ
ของโคนมจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ  โดยเฉพาะการใช้อาหารผสมครบส่วน 
(Total Mixed Ration, TMR) ซึ่งจะทำให้ต้นทุนค่าอาหารถูกลงได้ด้วยวิธีการที่เกิดจากการผสมอาหารที่มี
ส่วนผสมที่เกื้อกูลกัน อาหารครบส่วนสามารถคำนวณให้มีพลังงานและโปรตีนตรงตามที่โคนมต้องการดีกว่าการให้
อาหารแบบแยก ระบบการให้อาหารครบส่วน สามารถช่วยลดต้นทุนการใช้แรงงานในการให้อาหารได้พืชอาหารสัตว์
หรืออาหารหยาบ มีความสำคัญทำให้อาหารครบส่วนมีคุณภาพดี เพราะครึ่งหนึ่งของวัตถุดิบอาหารครบส่วนได้มา
จากพืชอาหารสัตว์ สำหรับข้าวโพดพร้อมฝัก จัดว่าเป็นพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีสำหรับนำไปใช้ในการทำอาหารครบ
ส่วนสำหรับโคนม กรมปศุสั ตว์จึ งมีการดำเนินการจัดทำโครงการสร้างความมั่ นคงด้ านอาหารโค นม 
รองรับการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) เพ่ือให้การเลี้ยงโคนมของประเทศไทยมีความยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ 

2. วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านอาหารสัตว์เพ่ือลดต้นทุนการการผลิตน้ำนม
ดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 

3. เป้าหมาย  
1) จัดตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์ (Feed center) ในสหกรณ์โคนมฯ 2 แห่ง 
2) สหกรณ์ฯ สามารถผลิตอาหารหยาบคุณภาพดี หรือ อาหารผสมครบส่วน เพ่ือจำหน่าย

ให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ฯ จำนวน 2 แห่ง 
4. พื้นที่ดำเนินการ สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม และ

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คสวนมะเดื่อ จำกัด ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 
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5. หน่วยงานดำเนินการ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี 
7. วิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน 

1) สหกรณ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) รับผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์หรือวัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์โดยสิทธิ

ของการร่วมสมาชิกสมทบ สามารถกู้ยืมเงินแบบปลอดดอกเบี้ยจากสหกรณ์ฯ เพ่ือนำไปปลูกพืชอาหารสัตว์หรือ
วัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับผลิตอาหารผสมครบส่วนของสหกรณ์ โดยกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดพร้อมฝัก ที่
เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนเงินยืมจากสหกรณ์ฯ เป็นเงินไร่ละไม่เกิน 4,500 บาท สำหรับจัดหา
ปัจจัยการผลิตพืชอาหารสัตว์เพ่ือขายคืนให้กับสหกรณ์นำไปผลิตเป็นอาหารผสมครบส่วนของโครงการฯ 
สหกรณ์ฯ ดำเนินการรับซื้อผลผลิตต้นข้าวโพดพร้อมฝัก หญ้าเนเปียร์ หรือใบมันสำปะหลัง ที่เกษตรกรผลิต 
โดยการนำเครื่องมือไปเก็บเกี่ยวผลผลิตที่แปลงเกษตรกร หรือให้เกษตรกรดำเนินการตัด สับ บรรจุวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ลงในภาชนะตามที่ตกลงกับสหกรณ์ฯ และนำมาจำหน่าย ณ จุดรับซื้อตามราคาของตลาดรับซื้อที่
สหกรณ์เป็นผู้กำหนดในแต่ละฤดูกาลผลิต 

(2) จัดหาวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารผสมครบส่วน และดำเนินการผลิตตามข้อกำหนดของ
องค์ประกอบทางเคมีในอาหารผสมครบส่วนสำหรับโคนมที่กรมปศุสัตว์แนะนำตลอดการดำเนินงานของโครงการฯ  

(3) ผลิตอาหารผสมครบส่วนและจำหน่ายให้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
     (4) เปิดบัญชีธนาคารของสหกรณ์ เพ่ือรับเงินกู้จากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยผ่านกรมปศุสัตว์ 
      (5) บริหาร จัดการ และควบคุมการใช้จ่ายเงิน เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ  
     (6) ออกระเบียบการใช้จ่ายเงิน เครื่องมือ อุปกรณ์ และระเบียบการบริหารจัดการ ภายใต้
การกำกับดูแลของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

2) กรมปศุสัตว์ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (1) บริหารโครงการภายใต้คณะกรรมการบริหารและคณะทำงานโครงการสร้างความมั่นคงด้าน

อาหารโคนมรองรับการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) 
   (2) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การดำเนินโครงการฯ  
   (3) ติดตามให้สหกรณ์ที่ได้รับเงินกู้จากโครงการฯ นำส่งเงินกู้ตามจำนวนที่ระบุคืนโครงการ 

(4) ร่วมกับสหกรณ์แต่ละแห่งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
และจูงใจให้เกษตรกรเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพ่ือเลี้ยงโคนม รวมทั้งการ
ใช้อาหารผสมครบส่วนสำหรับเลี้ยงโคนมของเกษตรกร 

(5) ติดตาม และเก็บข้อมูลผลการดำเนินการใช้อาหารผสมครบส่วนของเกษตรกรในแต่ละ
สหกรณ์ฯ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ จำนวนฟารามที่ใช้อาหารผสมครบส่วน ปริมาณน้ำนมดิบ คุณภาพน้ำนมดิบ 
ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนของฟาร์มเกษตรกรที่ใช้อาหารผสมครบส่วนของโครงการฯ 

(6) จัดนิทรรศการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ด้านการใช้อาหารผสมครบส่วนสำหรับ
การเลี้ยงโคนมในแต่ละสหกรณ์ท่ีข้าร่วมโครงการฯ 

8. งบประมาณ จำนวน 37,747,200 บาท แยกเป็นเงินจ่ายขาดจำนวน 1,277,200 บาท เงิน
ยืมปลอดดอกเบี้ย จำนวน 36,470,000 บาท  
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รายละเอียดงบประมาณที่เสนอขอในการดำเนินงานโครงการฯ 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6-10 รวม 
จ่ายขาด 345,440 195,440 195,440 195,440 345,440 - 1,277,200 
เงินกู้ 36,470,000 - - - - - 36,470,000 
รวม 36,815,440 195,440 195,440 195,440 345,440 - 37,747,200 

แผนการคืนเงินกู ้(รวม) 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ประเภท
เงินกู ้

แผนชำระคืนเงินกู้แตล่ะปี (บาท/ปี) 
รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
เงินทุน
หมุนเวียน 

- 1.00 5.00 6.00 8.00 - - - - - 20.00 

เงินจดัซื้อ
เครื่อง 
จักรกล 

- - 1.65 1.65 1.65 1.65 2.47 2.47 2.47 2.47 16.47 

รวม - 1.00 6.65 7.65 9.65 1.65 2.47 2.47 2.47 2.47 36.47 

9. ตัวช้ีวัด (เม่ือสิ้นสุดโครงการ) 
1) ปริมาณผลผลิตน้ำนมเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
2) ต้นทุนการผลิตลดลงและผลตอบแทนจากการจำหน่ายน้ำนมเพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
3) สหกรณ์โคนมผลิตอาหารผสมครบส่วน (TMR) ไม่น้อยกว่า 18,250 ตันต่อปี เกษตรกร 

ผู้เลี้ยงโคนมมีอาหารสัตว์คุณภาพดีสำหรับใช้เลี้ยงโคนมไม่น้อยกว่า 1,100 ตัว 
4) เกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดพร้อมฝัก 200 ราย มีรายได้จากการจำหน่ายข้าวโพดพร้อมฝัก  

คิดเป็นมูลค่าโดยรวมไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาทต่อปี 
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
จะเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน 37,747,200 บาท จำแนกเป็นเงินจ่ายขาด 

จำนวน 1,277,200 บาท และเงินยืมปลอดดอกเบี้ย จำนวน 36,470,000 บาท ให้กรมปศุสัตว์ไปดำเนิน
โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนมรองรับการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ตามที่กรมปศุสัตว์ได้เพ่ิมเติม
ข้อมูลมาหรือไม ่

 

ความเห็นที่ประชุม 
กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ข้อคิดเห็นว่า เนื่องจากเงินกองทุนฯ เหลือ

จำนวนจำกัดแล้ว ประกอบกับการพัฒนาสินค้าโคนมเป็นภารกิจหลักของกรมปศุสัตว์ จึงเห็นควรให้ปรับลดเงิน
จ่ายขาดของกรมปศุสัตว์ในส่วนของงบดำเนินงานลง โดยขอให้กรมปศุสัตว์นำงบประมาณปกติของกรมมาร่วม
สนับสนุนในส่วนนี้ รวมทั้งขอเน้นย้ำให้กรมปศุสัตว์ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการลดต้นทุนให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติ
ได้เห็นผลจริง เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญ 

กรรมการ (นางสาวสุธีรา  กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ให้ข้อคิดเห็นว่า การจัดนิทรรศการ
รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ควรใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปจัดที่อ่ืนได้ด้วย เพ่ือเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายและใช้งบประมาณได้คุ้มค่า 
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กรรมการและเลขานุการ ให้ข้อคิดเห็นว่า การปรับลดเงินจ่ายขาดของกรมปศุสัตว์อาจใช้
หลักเกณฑ์ตามตามข้อ 14 (5) ของข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยการเงิน การพัสดุ ของ
กองทุนฯ พ.ศ. 2561 คือ ให้ไม่เกินร้อยละ 3 ของงบประมาณโครงการ ทั้งนี้หากใช้งบประมาณโครงการจะ
รวมเงินจ่ายขาด ซึ่งขณะนี้เงินจ่ายขาดยังไม่แน่ชัดว่าจะสนับสนุนในวงเงินเท่าใดจึงเห็นว่าควรใช้งบประมาณ
หมุนเวียนของโครงการ มาใช้ในคำนวณวงเงินจ่ายขาด โดยคำนวณได้เท่ากับ 1,090,000 บาท 

ประธานกรรมการ ให้ข้อคิดเห็นว่า โครงการต่อๆ ไป การให้เงินจ่ายขาดกับหน่วยงานราชการ 
ไปดำเนินโครงการ หน่วยงานต่างๆ เหล่านั้นต้องมีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณด้วย และใช้หลักการคำนวณ
ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ 

มติที่ประชุม  
1. มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ พิจารณาปรับลดงบประมาณที่เสนอขอจ่ายขาดจากกองทุนฯ จาก

เดิมจำนวน 1,277,200 บาท เหลือจำนวน 1,090,000 บาท ซึ่งไม่เกินร้อยละ 3 ของวงเงินยืมโครงการ 
ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 14(5) ของข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยการเงิน การพัสดุ ของกองทุนฯ 
พ.ศ. 2561 ประกอบกับค่าใช้จ่ายบางประการอยู่ในวิสัยที่กรมปศุสัตว์สามารถบริหารจัดการได้  
  2. อนุมัติโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนมรองรับการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ตามที่
กรมปศุสัตว์ได้ปรับลดงบประมาณโครงการตามข้อ 1 ระยะเวลาโครงการ 10 ปี (ระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี 
ระยะเวลาชำระคืน 10 ปี) นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินจากกองทุนฯ โดยให้กรมปศุสัตว์ติดตามผลการดำเนินงาน
และจัดทำเอกสารเพ่ือปิดโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาคืนเงินงวดสุดท้าย โดย
กองทุนฯ สนับสนุนเงิน จำนวน 37,560,000 บาท แยกเป็น  

1) เงินจ่ายขาด           1,090,000 บาท 
  - ค่าใช้จ่ายในการติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
 2) เงินยืมปลอดดอกเบี้ย        36,470,000 บาท 
  2.1) เงินหมุนเวียนจัดหาข้าวโพดพร้อมฝักและวัตถุดิบอาหารสัตว์    20,000,000 บาท 
         -สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด   10,000,000 บาท 
         -สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คสนมะเดื่อ จำกัด   10,000,000 บาท 
  2.2) เงินจัดซื้อเครื่องจักรกลสำหรับผลิตอาหารผสมครบส่วน  16,470,000 บาท 
         ของสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด ประกอบด้วย 
  -รถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า  1,250,000 บาท 
  -เครื่องสับ ตัด หั่น         120,000 บาท 
  -เครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด 16 ลบ.ม.   1,950,000  บาท 
  -เครื่องตัดสับพืชอาหารสัตว์ หน้ากว้าง 125 เซนติเมตร    750,000  บาท 
   ชนิดติดท้ายรถแทรคเตอร์ 
  -เครื่องอัดก้อนพืชพร้อมห่อพลาสติก   7,800,000  บาท 
  -รถยกขนย้ายก้อนพืชพร้อมอุปกรณ์   2,700,000  บาท 
  -เครื่องบรรจุอาหารสัตว์ระบบสุญญากาศ แบบ 2 หัว 1,900,000  บาท 
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3) เงื่อนไขการชำระคืนเงินยืมปลอดดอกเบี้ย 
ปลอดการชำระคืน 1 ปีแรก เริ่มชำระคืนตั้งแต่ปีที่ 2 – ปีที่ 10 ดังนี้ 

สิ้นปีที่ ชำระเงินต้น(บาท) ยอดหนี้คงเหลือ(บาท) 
1 ปลอดการชำระเงินต้น 36,470,000 
2 1,000,000 35,470,000 
3 6,647,000 28,823,000 
4 7,647,000 21,176,000 
5 9,647,000 11,529,000 
6 1,647,000 9,882,000 
7 2,470,500 7,411,500 
8 2,470,500 4,941,000 
9 2,470,500 2,470,500 

10 2,470,500 - 
รวม 36,470,000  

 
4) เงื่อนไขการจัดสรรเงิน 

 กองทุนฯ จะแบ่งจ่ายเงินสนับสนุนโครงการออกเป็น 5 ปี  โดยให้เบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการในแต่ละปี ดังนี้ 

 
รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 รวม 

1) เงินจ่ายขาด      1,090,000 
- ค่าใช้จ่ายในการติดตามกำกับดูแลการ
ดำเนินงานโครงการ การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
และค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ 

- รอยืนยันการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน (จ่ายขาด) หลัง
ปรับลดตามมติคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ  

จากกรมปศสุัตว์- 

 

2) เงินยืมปลอดดอกเบี้ย        
2.1) เงินหมุนเวียนจดัหาข้าวโพดพร้อมฝัก
และวัตถุดบิอาหารสัตว์    

20,000,000     20,000,000 

2.2) เงินจดัซื้อเครื่องจักรกลสำหรับผลิต
อาหารผสมครบส่วน 

16,470,000     16,470,000 

รวม รอตัวเลขแผนใช้จ่ายเงิน (จ่ายขาด) จากกรมปศุสัตว ์ 37,560,000 
 
ระเบียบวาระที่ 3.3 ขอขยายระยะเวลาการนำส่งผลประโยชน์จากการจำหน่ายโคเนื้อพ่อพันธุ์ตามโครงการ

คัดเลือกพ่อพันธุ์กำแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ำเชื้อของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกำแพงแสน 
กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ สนับสนุนเงินจ่ายขาด จำนวน 46,256,400 บาท ให้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ดำเนินโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์กำแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตน้ำเชื้อ  โดยเริ่ม
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ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2550 จนถึง 31 ธันวาคม 2559 และให้ มก. นำส่งรายได้จากการ
จำหน่ายน้ำเชื้อและพ่อโคคัดทิ้งซึ่งเป็นผลประโยชน์ของโครงการ ให้กองทุนฯ จำนวน 12,250,000 บาท  

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติครั้งที่ 1 /2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
เห็นชอบให้ มก. ใช้ประโยชน์โคพ่อพันธุ์กำแพงแสนที่เหลืออยู่ในโครงการ จำนวน 19 ตัว ต่อไป แต่ต้อง
จำหน่ายโคท่ีเหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยให้นำส่งรายได้จากการจำหน่ายเข้า
กองทุนฯ เท่ากับผลประโยชน์ของโครงการที่ยังค้างนำส่งตามเป้าหมายเดิม จำนวน 1,650,000 บาท ภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลปรากฏว่า มก. ได้นำส่งเงินให้กองทุนฯ เพียง จำนวน 1,554,890 บาท คงค้าง
อีกจำนวน 95,110 บาท เนื่องจาก มก. ได้สนับสนุนโคพ่อพันธุ์กำแพงแสน จำนวน 1 ตัว ให้กองสนับสนุน
และขยายพันธุ์สัตว์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยงานบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทรา ยืมไปรีด
น้ำเชื้อและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งให้กับหน่วยราชการ และเกษตรกรที่สนใจ โดยมีกำหนดส่งโคคืนภายในวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2562  

โครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินการแล้วตั้งแต่ปี 2559 โดย มก. ได้แจ้ง
รายการทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้เงินกองทุนฯ ภายใต้โครงการดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 
   1) สิ่งก่อสร้าง 2 รายการ ได้แก่ 
       1.1) โรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อเพ่ือการทดสอบ 1 หลัง 
        1.2) บ่อไบโอแก๊ส    1 บ่อ 
   2) ครุภัณฑ์ 2 รายการ ได้แก่ 
       2.1) ชุดอุปกรณ์การผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง  1 ชุด 
       2.2) ถังเก็บน้ำเชื้อแช่แข็ง   8 ถัง 

ข้อเสนอของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
      เนื่องจากกองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยงานบัญชาการ
ทหารพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ขอยืมโคไปใช้ในราชการ 1 ตัว จึงทำให้ มก. ไม่สามารถดำเนินการจำหน่าย
โคเนื้อพ่อพันธุ์กำแพงแสนที่เหลืออยู่ในโครงการได้ทั้งหมดเพ่ือนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ ภายใน 31 ธั นวาคม 
2561 ทั้งนี้ หน่วยงานบัญชาการทหารพัฒนา จะส่งโคคืน มก. ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งภายหลังจาก 
มก. ได้รับโคคืนแล้วจะเร่งดำเนินการจำหน่ายเพ่ือนำเงินส่งเข้ากองทุนฯ จำนวน 95,110 บาท โดยเร็ว ซึ่ง
คาดว่าจะดำเนินการจำหน่ายโคได้ภายในเดือนมิถุนายน 2563 ดังนั้น จึงขอขยายระยะเวลานำส่งเงินรายได้
จากการจำหน่ายโคเนื้อ ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน จากเดิมนำส่งเงินแล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2561 เป็น
สิ้นสุดภายใน 30 มิถุนายน 2563 

ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ  
      ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำข้อเสนอของ มก. เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและ
เรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ ได้พิจารณาในการประชุม ครั้ง 4/2562 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 โดยมีข้อเสนอ
เพ่ิมเติมว่า โครงการนี้มีทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้เงินกองทุนฯ ซึ่งตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ว่าด้วยการเงิน การพัสดุ พ.ศ. 2561 ข้อ 46 กำหนดว่า “ทรัพย์สิน...ที่เกิดจากการใช้เงินกองทุนในลักษณะ
จ่ายขาด... ให้เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิของกองทุน ... กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ได้ให้เสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน” ฝ่ายเลขานุการฯ เห็นว่า ด้วยบทบาทหน้าที่ของกองทุนฯ ซึ่งมี
ภารกิจด้านสนับสนุนเงินทุน และมีความประสงค์ให้ทรัพย์สินได้ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การโอน
ทรัพย์สินต่างๆ ในโครงการให้ มก. ไว้ใช้ประโยชน์จะมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับราชการมากกว่าการ
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ให้กองทุนฯ ซึ่งไม่ใช่หน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่ดูแลบริหารจัดการทรัพย์สิน ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว กองทุนฯ 
ควรโอนทรัพย์สินทั้งหมดให้ มก. ในฐานะเจ้าของโครงการนำไปใช้ประโยชน์กับทางราชการต่อไป 
 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
นำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
 1. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขยายระยะเวลานำส่งเงิน
รายได้จากการจำหน่ายโคเนื้อออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน จากเดิมนำส่งเงินแล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2561 
เป็นสิ้นสุดภายใน 30 มิถุนายน 2563 
 2. เห็นชอบการโอนทรัพย์สินต่าง ๆ ในโครงการ ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน ในฐานะเจ้าของโครงการนำไปใช้ประโยชน์ 

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เดินทางไปพื้นที่ดำเนินโครงการเพื่อ

สำรวจทรัพย์สินคงเหลือของโครงการ แล้วพบว่า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนายังไม่ได้ส่งโคพ่อพันธุ์คืนให้ มก. 
เนื่องจากกรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือด่วนที่สุด เลขที่ กษ 0610.07/ว 32316 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562   
ให้ชะลอการเคลื่อนย้ายโค กระบือ และแกะ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึง 30 
พฤศจิกายน 2562 เนื่องจาก พบการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในหลายพ้ืนที่ และมีแนวโน้มที่จะพบ
การระบาดของโรคเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ดีปัจจุบันยังพบการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยซึ่งส่งผลให้ต้องชะลอการ
เคลื่อนย้ายโคไปอีกระยะหนึ่ง สำหรับทรัพย์สินที่เป็นอาคาร 2 รายการ และครุภัณฑ์ 2 รายการ ปัจจุบันยังอยู่
ในสภาพดี และ มก. ยังมีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
      จะเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ในข้อที่ 4 หรือไม่ 

ความเห็นที่ประชุม 
กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) ให้ความเห็นว่า การจะโอน

ทรัพย์สินของกองทุนฯ ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้องให้เหตุผลว่า หน่วยงานเจ้าของทุนหมด
ความจำเป็นที่จะใช้ประโยชน์ เพ่ือให้สอดคล้องตามระเบียบ ฯ 

กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) สอบถามว่า ถ้าหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนาส่งโคคืนให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ล่าช้าไปกว่านี้ จะทำให้มูลค่าโคที่ขายได้ต่ำกว่า 
๙๕,๑๑๐ บาท หรือไม่ เกรงว่าจะไม่เพียงพอที่จะนำเงินส่งเข้ากองทุนฯ  

กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงว่า จากการสอบถามผู้ชี้แจงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ที่ผ่านมา ได้รับการชี้แจงว่าโคตัวที่เหลือเมื่อขายแล้วน่าจะมีมูลค่า
มากกว่า ๙๕,๑๑๐ บาท เนื่ องจากยังสามารถรีดน้ำเชื้อได้  และมีลักษณะของพ่อพันธุ์ โคที่ ดี  และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะขายเป็นพ่อพันธุ์โค ไม่ได้ขายเป็นโคเนื้อ 

กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ได้สอบถามว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ 
ได้เดินทางไปพื้นท่ีดำเนินโครงการ ได้พบโคดังกล่าวในพ้ืนที่โครงการหรือไม่  

กรรมการและเลขานุการ  ได้ชี้แจงว่า ไม่พบโคดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่ดำเนินโครงการ 
เนื่องจากปัจจุบันโคดังกล่าวอยู่ที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.ฉะเชิงเทรา ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายโคกลับมา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพราะมีการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยระบาดอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม จึงไม่สามารถ 
นำโคเข้าพ้ืนที่ได้  
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กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ได้สอบถามว่า จำเป็นหรือไม่ที่
จะต้องส่งโคกลับคืนมาจำหน่ายที่ มก. หากเคลื่อนย้ายไม่ได้จะจำหน่ายที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้เลย
หรือไม ่

ผู้ชี้แจง (นางทวีพร เรืองพริ้ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ชี้แจงว่า จำเป็นต้อง
เคลื่อนย้ายโคจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มาส่งคืนที่ มก. เพ่ือตรวจสอบสภาพโคว่ามีสภาพเหมือนตอน
ให้ยืมหรือไม่ หากสภาพที่ส่งคืนไม่ เหมือนกับที่สภาพตอนที่ให้ยืม หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะต้อง
รับผิดชอบโคตัวดังกล่าวเท่ากับมูลค่าโค คือ 95,110 บาท สำหรับสาเหตุของการชะลอเคลื่อนย้ายโคเนื่องจาก
พบการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย สิ้นสุดไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 แต่เนื่องจากระหว่าง
วันที่  ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดงานเกษตรแฟร์ จึงไม่สะดวกในการ
เคลื่อนย้ายโคในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ เริ่มประกาศขายโคตัวนี้แล้ว 
เนื่องจากโคตัวนี้มีลักษณะสายพันธุ์ที่ดี พันธุกรรมดี คือเป็นเกรด D5 เป็นสายพันธุ์แท้ มีคนต้องการที่ 
จะซื้อ และมีราคาสูง คนที่ซื้อต้องเป็นคนที่พร้อมนำไปปรับปรุงพันธุ์ สามารถนำไปคุมฝูงได้ จึงต้องประกาศขาย
ล่วงหน้า ซึ่งคาดว่าจะขายได้เกินมูลค่า ๙๕,๑๑๐ บาท อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอขยาย
ระยะเวลานำส่งผลประโยชน์ไปจนถึงภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เนื่องจากเมื่อได้รับโคคืนจากหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนาแล้ว จะต้องนำมากักโรค ตรวจเลือด และตรวจสภาพโคว่าสมบูรณ์ทุกอย่างเหมือนก่อนยืมโคไป
หรือไม่ จึงจะสามารถนำกลับเข้าฟาร์มและประกาศขายโคเป็นทางการ ตอนนี้เริ่มมีผู้สนใจ แต่ราคาค่อนข้างสูง 
จึงอาจต้องใช้ระยะเวลาในการจำหน่ายโค 

ประธานกรรมการ ขอให้เร่งรัดดำเนินการชำระเงินคืนกองทุนฯ จำนวน ๙๕,๑๑๐ บาท 
เพ่ือจะได้ปิดโครงการต่อไป 

มติที่ประชุม  
  1) เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขยายระยะเวลาการ
นำส่งเงินรายได้จากการจำหน่ายโคเนื้อพ่อพันธุ์กำแพงแสนออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน จากเดิมต้องนำส่งเงิน
รายได้จากการจำหน่ายโคเนื้อพ่อพันธุ์ซึ่งเป็นผลประโยชน์โครงการให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2561 
เป็นสิ้นสุดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
  2) เห็นชอบโอนทรัพย์สินต่างๆ ในโครงการ ซึ่งกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
ฯ หมดความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในฐานะเจ้าของ
โครงการได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 3.4 ขอเพิ่มวัตถุประสงค์โครงการเพิ่มมูลค่าเพิ่มเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ (Premium)  
เพื่อรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด 
จังหวัดนครปฐม 

 กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมว่า มติคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 
อนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนฯ จำนวน 11,665,100 บาท จำแนกเป็นเงินจ่ายขาด จำนวน 495,100 บาท และ
เงินยืมปลอดดอกเบี้ย จำนวน 11,170,000 บาท ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์นำไปดำเนินโครงการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมเนื้อ
โคขุนเกรดคุณภาพ (Premium) เพ่ือรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ระยะเวลาโครงการ 6 ปี 6 
เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินจากกองทุนฯ โดยแบ่งเป็นระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้าง 1 ปี ระยะเวลาคืนเงิน 6 ปี 
และระยะเวลาเกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำเอกสารเพ่ือปิดโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
อีก 6 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาคืนเงินงวดสุดท้าย 
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ข้อเท็จจริง ปรากฏว่า สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด ได้มีหนังสือแจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า 
ได้ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ในการผลิตและก่อสร้างห้องปฏิบัติงานต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เริ่มผลิตเพ่ือ
ทดลองจำหน่ายและใช้ในร้านของสหกรณ์มาระยะหนึ่ง แต่เนื่องจากสหกรณ์ฯ ยังไม่ได้รับใบอนุญาตผลิตเนื้อฉีด
ไขมันจากองค์การอาหารและยา (อย.) สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมจึงสั่งการให้สหกรณ์ฯ หยุดการผลิตและให้
ดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อกำหนดของ อย. และได้รับ
อนุญาตให้เป็นสถานที่ผลิตอาหารจาก อย. แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องฉีดและอุปกรณ์ในห้องแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ที่ อย. ให้สร้างแยกออกจากส่วนการผลิต เมื่อแล้วเสร็จจะดำเนินการขออนุญาต อย. ต่อไป และจะเริ่ม
ผลิตเพ่ือจำหน่ายอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการของสหกรณ์ฯ ไม่ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
สหกรณ์ฯ จึงขอเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์โครงการ 2 ข้อ ประกอบด้วย 1) เพ่ือสร้างห้องบ่มซาก ห้องตัดแต่ง ห้องแช่
แข็ง และห้องแช่แข็งเร็ว เพ่ือรองรับผลผลิตโคขุนของสมาชิกและองค์กรเครือข่าย และ 2) เพ่ือใช้อุปกรณ์ตัดแต่ง 
และเครื่องบรรจุภัณฑ์ตัดแต่งในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเนื้อโคขุนของสมาชิกและองค์กรเครือข่าย ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 
2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สหกรณ์ฯ ได้ส่งชำระคืนเงินยืมครบถ้วนทั้งจำนวนแล้ว และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ดำเนินการส่งเงินคืนกองทุนฯ เรียบร้อยแล้ว จึงทำให้โครงการนี้ไม่มีภาระหนี้กับกองทุนฯ อีกต่อไป 

ข้อคิดเห็นของฝ่ายเลขานุการ 
1. สหกรณ์ฯ ได้รับเงินยืมจากกองทุนฯ จำนวน 11,170,000 บาท  เพ่ือก่อสร้าง

ห้องปฏิบัติการผลิตเนื้อฉีดไขมันแทรก 5 ห้อง และจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 22 รายการ โดยสหกรณ์ฯ  
ได้ก่อสร้างห้องปฏิบัติการแล้วเสร็จทั้ง 5 ห้อง เมื่อปี 2558 แต่จัดซื้อครุภัณฑ์เพียง 14 รายการ เนื่องจากส่วนหนึ่ง
ได้ใช้เงินสหกรณ์ฯ ดำเนินการจัดหาไปก่อนที่จะได้รับสนับสนุนจากกองทุนฯ ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการผลิต
เนื้อฉีดไขมันแทรกตั้งแต่ปี 2558 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2560 จึงหยุดการผลิต เนื่องจากสถานที่ผลิตไม่ผ่าน
มาตรฐานตามกระบวนการผลิตของ อย. ด้วยเหตุที่สถานที่ที่ใช้ผลิตเนื้อฉีดไขมันแทรก เป็นจุดเดียวกันกับการ
ผลิตเนื้อโคธรรมชาติ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ปลายปี 2562 และได้รับรองจาก อย. หลังจากนั้นจะดำเนินการผลิตเนื้อฉีดไขมันแทรกอีกครั้ง 

   ในระหว่างปรับปรุงสถานที่และรอการรับรองจาก อย. เพ่ือให้อุปกรณ์และสถานที่ได้ถูก
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และไม่เสื่อมสภาพ สหกรณ์ฯ จึงใช้สถานที่และอุปกรณ์บางส่วนเพื่อการผลิตเนื้อโคของ
สมาชิก ซึ่งเป็นการใช้สถานที่และอุปกรณ์ที่เกิดจากการใช้เงินกองทุนฯ เกินกว่าวัตถุประสงค์ของโครงการ  
ฝ่ายเลขานุการมีความเห็นว่า แม้ว่าการใช้สถานที่ และอุปกรณ์ จะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมอ่ืนที่นอกเหนือจาก
การผลิตเนื้อฉีดไขมันแทรก แต่ก็ยังคงเป็นการใช้ประโยชน์สำหรับการผลิตเนื้อโคซึ่งเป็นสินค้าที่กองทุนฯ 
ส่งเสริมให้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งเป็นการนำสถานที่เครื่องมืออุปกรณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
เพ่ิมเติม โดยไม่ได้ลดทอนวัตถุประสงค์ของโครงการในการสร้างมูลค่าเพ่ิมเนื้อโคที่มีไขมันแทรกน้อย ซึ่งการ
ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ภายหลังจากได้รับอนุญาตจาก อย. ฉะนั้นเพ่ือเป็นการบริหาร
ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ก็ควรอนุญาตให้สหกรณ์ฯ นำสถานที่และ
อุปกรณ์ไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการผลิตเนื้อฉีดไขมันแทรก อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์
สถานที่และอุปกรณ์ต้องใช้เพ่ือการผลิตเนื้อฉีดไขมันแทรกเป็นวัตถุประสงค์หลัก ซึ่งสหกรณ์ฯ ต้ องเร่ง
ดำเนินการขออนุญาต อย. โดยเร็ว และกลับมาผลิตเนื้อฉีดไขมันแทรกเพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์  
ของโครงการต่อไป 

2. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติระยะเวลาโครงการ6 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับเงินจากกองทุนฯ (วันที่ 15 สิงหาคม 2557) ระยะเวลาคืนเงิน 6 ปี (วันที่ 14 สิงหาคม 2563)  และระยะเวลา
เกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำเอกสารเพ่ือปิดโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์อีก 6 เดือน นับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาคืนเงินงวดสุดท้าย (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564) แต่เนื่องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งชำระ
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เงินคืนเร็วกว่ากำหนด โดยส่งชำระเงินคืนงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ส่งผลให้การติดตามผลการ
ดำเนินงานและจัดทำเอกสารเพ่ือปิดโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่  2 
กุมภาพันธ์ 2563 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเห็นสมควรขยายระยะเวลาเกี่ยวกับการติดตามผลการ
ดำเนินงานและจัดทำเอกสารเพื่อปิดโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ออกไปจนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
เพ่ือให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ติดตามและกำกับดูแลโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป 

มติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ  
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำประเด็นการขอเพ่ิมวัตถุประสงค์โครงการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมเนื้อโคขุน 

เกรดคุณภาพ (Premium) เพ่ือรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด 
จังหวัดนครปฐม เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆ ของกองทุน ฯ พิจารณา ในการประชุม
ครั้งที่  4/๒๕62 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 แล้ว ที่ประชุมมีความเห็นสรุปได้ว่า ควรเพ่ิมวัตถุประสงค์ตามที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์เสนอ เพ่ือติดตามว่าการปฏิบัติงานสอดคล้องหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ จนกว่า อย. 
จะอนุญาตให้ดำเนินการผลิตเนื้อไขมันแทรกได้ และเพ่ิมวัตถุประสงค์จะทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์
มากขึ้น เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับสหกรณ์ในการทำธุรกิจ และสามารถประเมินผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้  
ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของโครงการ 2 ข้อ ได้แก่ 1) เพ่ือสร้าง
ห้องบ่มซาก ห้องตัดแต่ง ห้องแช่แข็ง และห้องแช่แข็งเร็ว เพ่ือรองรับผลผลิตโคขุนของสมาชิกและองค์กรเครือข่าย 
และ 2) เพ่ือใช้อุปกรณ์ตัดแต่ง และเครื่องบรรจุภัณฑ์ตัดแต่งในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเนื้อโคขุนของสมาชิกและ
องค์กรเครือข่าย 

2. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาเกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำเอกสาร
เพ่ือปิดโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ออกไปจนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
ติดตามและกำกับดูแลโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
จะเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ในการประชุม

ครั้งที่  4/๒๕62 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 หรือไม ่

ความเห็นที่ประชุม 
กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ข้อคิดเห็นว่า การคืนเงินได้หมดไม่ได้

หมายความว่าโครงการสำเร็จ ได้มีการติดตามหรือไม่ ว่ากิจกรรมที่ทางสหกรณ์ทำตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่ 
กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ในส่วนของกิจกรรมโครงการ เรื่องการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ 

หรืออุปกรณ์ต่างๆ ทางสหกรณ์ได้ดำเนินการตามกิจกรรมโครงการ แต่ในเรื่องของการบรรลุวัตถุประสงค์เรื่อง
เนื้อฉีด ข้อนี้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับการอนุญาตจากองค์กรอาหารและยา (อย.) 
ซึ่งล่าสุดทางสหกรณ์ได้มีการสร้างอาคารสถานที่ในการผลิตเนื้อฉีดแยกกับการผลิตเนื้อธรรมชาติเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ขณะนี้อยู่ในการดำเนินการแจ้ง อย.เข้ามาตรวจสอบ เบื้องต้นคาดว่าน่าจะผ่าน หากกระบวนการผ่านแล้วก็สามารถ
ทำการผลิตและจำหน่ายต่อไป และสิ่งที่ต้องเพ่ิมในวัตถุประสงค์เนื่องจากว่า ทางสหกรณ์นำอาคารสถานที่ที่
ผลิตเนื้อฉีดไปใช้ในกิจการของสหกรณ์ จึงจำเป็นต้องเพ่ิมวัตถุประสงค์เพ่ือให้ไม่ผิดเงื่อนไขในการใช้เงิน 

กรรมการ (นางอัญชนา ตราโช ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ให้ข้อคิดเห็นว่า 
การที่ทางสหกรณ์นำอาคารไปใช้ในกิจกรรมของตัวเอง จึงควรเพ่ิมวัตถุประสงค์ เพราะเวลาไปติดตามโครงการต้องดู
ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ ถ้าไม่เพ่ิมอาจจะทำให้การดำเนินงานผิดวัตถุประสงค์ของโครงการ 

กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ข้อคิดเห็นว่า เดิมโครงการ 
จะสิ้นสุดภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเวลา เหลือแค่การบรรลุ
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วัตถุประสงค์ข้อหลักที่ยังไม่สำเร็จ และการที่เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์นั้น เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับสหกรณ์ ไม่ขัดข้องแต่
ต้องทำให้มีความชัดเจน 

มติที่ประชุม 
1) เห็นชอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของโครงการ 2 ข้อ ดังนี้  

1.1) เพ่ือสร้างห้องบ่มซาก ห้องตัดแต่ง ห้องแช่แข็ง และห้องแช่แข็งเร็ว เพ่ือรองรับ
ผลผลิตโคขุนของสมาชิกและองค์กรเครือข่าย 

1.2) เพ่ือใช้อุปกรณ์ตัดแต่ง และเครื่องบรรจุภัณฑ์ตัดแต่งในการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กับเนื้อ
โคขุนของสมาชิกและองค์กรเครือข่าย 

2) เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาเกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำเอกสาร
เพ่ือปิดโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ออกไปจนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
ติดตามและกำกับดูแลโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 3.5 ขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ตามโครงการจัดตั้งฟาร์มโค
นมประสิทธิภาพสูง (Thai-Denmark Smart Dairy Farm) ของ อ.ส.ค. 
 กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้าง

การผลิตภาคเกษตรฯ มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 สนับสนุนเงินจำนวน 
55,900,000 บาท ให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เพ่ือดำเนินโครงการจัดตั้งฟาร์ม
โคนมประสิทธิภาพสูง (Thai Denmark Smart Dairy Farm) ระยะเวลาโครงการ 9 ปี นับจากวันที่ได้รับเงิน
จากกองทุนฯ โดยให้เบิกเงินจากกองทุนฯ สำหรับดำเนินโครงการ ปีที่ 1 จำนวน 37,910,000 บาท  
ซึ่ง อ.ส.ค. ไม่ได้ดำเนินการเบิกเงินไปดำเนินโครงการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง (Thai Denmark 
Smart Dairy Farm) ได้ภายในเวลาที่กำหนดตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ ว่าด้วยการเงิน การ
พัสดุของกองทุน ฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 23 ที่ให้ “...หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ทำเรื่องขอเบิกเงินกองทุน 
จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใน 90 วัน นับจากวันที่อนุมัติ เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนฯ ”  เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ. 2514 (ฉบับสมบูรณ์ ) มาตรา 26 (2) 
กำหนดว่า “การกู้ยืมเงินหรือค้ำประกันบุคคลภายนอกครั้งหนึ่งเกินยี่สิบล้านบาท” จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีก่อน จึงขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  ดังกล่าว โดยขอ
ขยายระยะเวลาการเบิกเงินออกไปถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 
2562 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการเบิกเงินโครงการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง (Thai Denmark 
Smart Dairy Farm) ออกไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และมอบหมายให้ อ.ส.ค. ทบทวนแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการฯ ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือทราบต่อไป 

ข้อเท็จจริง ปรากฏว่า อ.ส.ค. ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกเงินการดำเนินโครงการจัดตั้งฟาร์ม 
โคนมประสิทธิภาพสูง (Thai Denmark Smart Dairy Farm) ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 
4/2562 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 โดย อ.ส.ค. ได้นำเรื่องขอความเห็นชอบการลงทุนและการกู้ยืมเงิน 
ในโครงการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง (Thai-Denmark Smart Dairy Farm) ในปีงบประมาณ 2563 
เสนอคณะรัฐมนตรี (ค.ร.ม.) แล้ว และ ค.ร.ม. มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบและอนุมัติการ
ลงทุน และกู้ยืมเงินในโครงการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 
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อ.ส.ค. รับความคิดเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงบประมาณ และ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ข้อเสนอของ อ.ส.ค. 
 อ.ส.ค. แจ้งขอทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการฯ ให้สอดคล้อง
กับช่วงเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ดังกล่าว โดยขอขยายระยะเวลาการเบิกเงินออกไปถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
      จะเห็นชอบตามที่ อ.ส.ค. เสนอหรือไม่ 

ความเห็นที่ประชุม 
กรรมการ (นางอัญชนา ตราโช ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) สอบถามว่า ถ้าขยาย

ระยะเวลาการเบิกเงินออกไปถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 แล้วจะยืนยันได้หรือไม่ว่าจะสามารถเบิกเงินได้ทัน 
กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ข้อคิดเห็นว่า การเบิกเงินต้องให้

เป็นไปตามระเบียบ ถ้าเบิกเงินช้าต้องกำกับดูแลให้ดำเนินกิจกรรมตามระยะเวลาของแผนที่กำหนดให้ได้ 
ผู้ชี้แจงโครงการ (นายนวนน จันทประสาร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย) 

ชี้แจงว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ได้มีการเตรียมเอกสารการเบิกเงินไว้แล้ว แต่กระบวนการในการเสนอเรื่อง
การเบิกเงินอาจจะต้องใช้เวลา 

กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) ให้ความเห็นว่า การขยาย
ระยะเวลาการเบิกเงินออกไปถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เกรงว่า อ.ส.ค. อาจจะดำเนินการไม่ทัน และถ้าเบิกเงิน
ไม่ได้ภายในกำหนดจะต้องมาเสนอโครงการใหม่ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการดำเนินการควรขยาย
ระยะเวลาออกไปเป็นภายในวันที่ 31 มกราคม 2563  

ประธานกรรมการ ให้ข้อคิดเห็นว่า ให้ขยายระยะเวลาการเบิกเงินออกเป็นภายในวันที่ 
31 มกราคม 2562 และปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการฯ ให้สอดคล้องกับช่วงเวลา
การเบิกเงินจากกองทุนฯ โดยคงแผนการชำระเงินคืนไว้ตามเดิม 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการเบิกเงินโครงการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง (Thai 

Denmark Smart Dairy Farm) ออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 และมอบหมายฝ่ายเลขานุการร่วมกับ 
อ.ส.ค. ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการฯ ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการเบิกเงินจาก
กองทุนฯ ต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 3.6  พิจารณานโยบายการดำเนินงานและนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของกองทุน    
       ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรเพ่ื อเพ่ิ มขีดความสามารถการแข่ งขัน ของประเทศ อาศัยอำนาจตามความ 
ในมาตรา 21 (1) แห่ง พ.ร.บ. ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มี
อำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ จึงมีมติในที่ประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 เห็นชอบ
นโยบายการดำเนินงานกองทุนฯ และนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ดังนี้ 
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1. นโยบายการดำเนินงานของกองทุน 
1.1) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่สามารถเพ่ิมศักยภาพทั้งด้านการผลิตและ

การตลาดสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้
กรอบการค้าเสรีทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

1.2) เร่งให้ความรู้และประชาสัมพันธ์กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 
เพ่ือให้กองทุนเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าอย่างทั่วถึงและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน 

1.3) จัดให้มีระบบการควบคุม ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน การกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสตรวจสอบ  สร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือนำไปสู่การเติบโตของ
องค์กรอย่างสมดุลและยั่งยืน 

1.4) นำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแกน
หลักในการขับเคลื่อนโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  ขจัดปัญหา
ความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุมีผล และเป็นอิสระ  

2. นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี แบ่งออกเป็น 4 ด้านหลัก สรุปสาระสำคัญ คือ 
2.1) นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายหลัก รักษาผลประโยชน์ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นในการ
ลดผลกระทบของสินค้าเกษตรจากการเปิดเสรีการค้า โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางปฏิบัติ กำกับการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ให้อยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายของรัฐบาล ระเบียบของกองทุนฯ ตลอดจนระเบียบอื่น ๆ ของทางราชการที่เก่ียวข้อง 

2.2) นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
นโยบายหลัก มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการให้บริการทั้งทางด้านข้อมูลข่าวสาร 

การติดต่อประสานงานที่มีความรวดเร็ว เพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างความพอใจให้กับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

แนวทางปฏิบัติ จัดให้มีการปรับปรุงข้อมูลของกองทุน ฯ เพ่ือใช้สำหรับเผยแพร่
ให้กับผู้รับบริการ  

2.3) นโยบายด้านองค์การ  
นโยบายหลัก ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานโดย 

ยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้กระบวนการทำงานมีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน  
แนวทางปฏิบัติ   
1) จัดให้มีกิจกรรมในการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติงาน 
2)  ส่งเสริมให้มีกลไกในการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน  
นโยบายหลัก ให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
แนวทางปฏิบัติ   
1 ) ส่ ง เส ริม การ เรี ยน รู้ ทั้ งด้ าน วิ ช าการ  แล ะระ เบี ยบ  ห ลั ก เกณ ฑ์   

ที่เก่ียวข้องกับงานกองทุน ฯ 
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2) พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานให้มีอุปกรณ์ในการทำงานอย่างครบถ้วน  และมี
สภาพแวดล้อมที่ด ีเพ่ือเอ้ือประโยชน์ในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า นโยบายดังกล่าวได้ประกาศใช้มาเป็น

ระยะเวลา 3 ปี แล้ว ซึ่งสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ในด้านต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการยกเลิกระเบียบกองทุนฯ ฉบับเดิม เปลี่ยนมาใช้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พ.ศ. 
2561 และกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ ของกรมบัญชีกลาง ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกองทุนฯ จึงเป็นการสมควรที่
จะทบทวนนโยบายให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยขอเสนอให้มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมนโยบาย ดังต่อไปนี้ 

 
 

เดิม ปรับปรุงใหม่ 
นโยบายการดำเนินงานกองทุน 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่สามารถเพ่ิม

ศักยภาพทั้งด้านการผลิตและการตลาดสินค้า
เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการ
ค้าให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้กรอบ
การค้าเสรีทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตร ที่ลดผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อม จาก
การเปิดเสรีทางการค้าที่มีผลบังคับแล้วและที่จะมีผล
บังคับใช้ในอนาคต ซึ่ งเป็นโครงการที่สามารถเพ่ิม
ศักยภาพทั้งด้านการผลิตและการตลาด ให้ผลตอบแทน
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 

เหตุผล:  
     ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามข้อบังคับคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ ว่าด้วยการเงิน การพัสดุฯ พ.ศ. 2561 

2. เร่งให้ความรู้และประชาสัมพันธ์กองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ เพื่อให้กองทุนเป็น
แหล่งเงินทุนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
เปิดเสรีทางการค้าอย่างทั่วถึงและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน 

-คงเดิม- 

3. จัดให้มีระบบการควบคุม ทั้ งการควบคุมทาง
การเงิน  การดํ าเนินงาน การกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน เพ่ือเพ่ิมความ
โปร่งใสตรวจสอบ สร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
นำไปสู่การเติบโตขององค์กรอย่างสมดุลและยั่งยืน 

-คงเดิม- 

4. นำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน
โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  ขจัดปัญหาความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความ

4. นำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิ
บาลมาใช้เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนโดยยึดหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ขจัดปัญหา
ความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความ
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เดิม ปรับปรุงใหม่ 
ซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุมีผล และเป็นอิสระ ซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุมีผล และเป็นอิสระ 

เหตุผล: เห็นควรให้เพ่ิมเติมโดยให้นำคำว่า “หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 3 
ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน และ 
2 เงื่อนไข ได้แก่ ความรู้ และคุณธรรม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการดำเนินงานของกองทุนฯ ด้วย 
 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
นโยบายหลัก 

รักษาผลประโยชน์ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
มุ่งเน้นในการลดผลกระทบของสินค้าเกษตรจากการ
เปิดเสรีการค้า โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายหลัก 
รักษาผลประโยชน์ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไป

ตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม มุ่งเน้นในการลดผลกระทบของ
สินค้าเกษตรจากการเปิดเสรีการค้า โดยคำนึงถึงสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
เหตุผล: เพ่ือให้สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 

แนวทางปฏิบตัิ 
กำกับการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ให้อยู่

ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาล ระเบียบของกองทุน
ตลอดจนระเบียบอื่น ๆ ของทางราชการที่เก่ียวข้อง 

แนวทางปฏิบัติ 
กำกับการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ให้อยู่ภายใต้

กรอบนโยบายของรัฐบาล ข้อบังคับของกองทุนตลอดจนกฎ 
ข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบอ่ืน ๆ ของทางราชการที่
เกี่ยวข้อง 
เหตุผล   
    ปัจจุบันได้เปลี่ยนจากคำว่า “ระเบียบ” เป็น “ข้อบังคับ” 
และกระทรวงการคลังได้ออก “ประกาศ” มาใช้บังคับทุน
หมุนเวียนต่างๆ ให้ถือปฏิบัติ 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นโยบายหลัก 

มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการให้บริการทั้ ง
ทางด้านข้อมูลข่าวสาร การติดต่อประสานงานที่มี
ความรวดเร็ว เพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพอใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายหลัก 
-คงเดิม- 

แนวทางปฏิบัต ิ
จัดให้มีการปรับปรุงข้อมูลของกองทุน ฯ เพ่ือ

ใช้สำหรับเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการ 

แนวทางปฏิบัติ 
1) จัดให้มีการปรับปรุงข้อมูลของกองทุนฯ เพ่ือใช้

สำหรับเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
2) มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกในการ
ติดต่อและให้บริการ 
เหตุผล: เป็นการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ืออำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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เดิม ปรับปรุงใหม่ 
นโยบายด้านองค์การ 
นโยบายหลัก 

1. ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้กระบวนการ
ทำงานมีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพในการ
ทำงาน 

นโยบายหลัก 
1. ส่ งเสริมให้ เกิดคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้กระบวนการทำงาน
มีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน 

2. ส่งเสริมให้ เกิดความร่วมมือระหว่างกองทุน 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร เพ่ือยกระดับ
ขีดความสามารถการแข่งขันสินค้าเกษตรของไทย 
 
 
 
เหตุผล:  
    สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทุนฯ ปี 2560 -2564 
และสอดคล้องกับเกณฑ์ชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงาน
กองทุนฯ ของกระทรวงการคลัง 

แนวทางปฏิบัติ 
1) จัดให้มีกิจกรรมในการเสริมสร้างจริยธรรม 

คุณธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
2) ส่งเสริมให้มีกลไกในการตรวจสอบภายใน

อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางปฏิบัติ 
1) จัดให้มีกิจกรรมในการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม

และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 
2) ส่งเสริมให้มีกลไกในการตรวจสอบภายในอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3) จัดให้มีกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกองทุน 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร  
เหตุผล:  

เพ่ิมเติมแนวปฏิบัติเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กองทุนฯ ปี 2560-2564 และสอดคล้องกับเกณฑ์ชี้วัดการ
ประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ ของกระทรวงการคลัง 

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
นโยบายหลัก 

1) ให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งเสริม
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

นโยบายหลัก 
-คงเดิม- 

แนวทางปฏิบัติ 
1) ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้ งด้านวิชาการ และ

ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้องกับงานกองทุน ฯ 
2) พัฒนาสถานที่ที่ปฏิบัติงานให้มีอุปกรณ์ใน

การทำงานอย่างครบถ้วน และมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติ 
1) ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ และระเบียบ 

หลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้องกับงานกองทุน ฯ 
 2) พัฒนาสถานที่ที่ปฏิบัติงานให้มีอุปกรณ์ในการ

ทำงานอย่างครบถ้วน และมีสภาพแวดล้อมที่ดี เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน 
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เดิม ปรับปรุงใหม่ 
 3 ) ส่ ง เสริม ให้ มี กิ จกรรมสานสั ม พันธ์ ระหว่ าง

ผู้ปฏิบัติงานด้วยกันในองค์กร สร้างความผาสุกในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
เหตุผล: เพ่ือให้บุคลากรของกองทุนฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ความสุข ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลงานมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

 
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
จะเห็นชอบนโยบายการดำเนินงานของกองทุนฯ และนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 

ตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอขอปรับปรุง หรือไม่ 
 

ความเห็นที่ประชุม 
กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) ให้ความเห็นว่า รัฐบาล 

มีนโยบายในเรื่องให้ภาครัฐปรับตัวเป็นรัฐบาลดิจิตอล ดังนั้น การให้เหตุผลในการขอปรับปรุงนโยบายการ
ดำเนินงานของกองทุนฯ ควรอ้างถึงความสอดคล้องตามนโยบาย 12 ด้านของรัฐบาล 

ประธานกรรมการ ให้ความเห็นว่า ขณะนี้กำลังขับเคลื่อนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ให้เป็นศูนย์สารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ เพราะพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 ระบุให้
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศ นโยบายของ
รัฐบาลเรื่อง big data เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการ ดังนั้น โครงการต่างๆ ทีก่องทุนฯ อนุมัติไปแล้ว ควรจะต้องนำ 
IT เข้ามาเชื่อมโยง และจัดเก็บในรูปของฐานข้อมูลดิจิตอล 

กรรมการ (นางอัญชนา ตราโช ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ให้ความเห็นว่า
ได้มอบหมายให้กองทุนฯ บันทึกข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินและผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ที่อยู่ภายใต้
กองทุนฯ ผ่านโปรแกรมการติดตามประมวลผลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรแล้ว ซึ่งจะทำให้สามารถ
ติดตามผลงานของกองทุนฯ ได้อย่างเป็นระบบ  

กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ข้อคิดเห็นว่า หากโครงการมีอะไร 
ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ควรบันทึกไว้ด้วยเพื่อจะได้นำไปเผยแพร่และขยายผลให้กับกลุ่มอ่ืนต่อไปได้  

มติที่ประชุม 
เห็นชอบนโยบายการดำเนินงานของกองทุนฯ และนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 

ตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอขอปรับปรุง 

ระเบียบวาระท่ี 3.7  ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการ

ดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2563 ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน กำหนดให้กองทุนฯ ต้องจัดทำ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1. คำนิยาม 2. วัตถุประสงค์ 3. สายการบังคับบัญชา 
4. อำนาจหน้าที่ 5. ความรับผิดชอบ 6. การรายงาน 7. มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน และ 8. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
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การตรวจสอบภายในกองทุนฯ ดำเนินการโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ซึ่งถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและนับตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ได้ถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงาน 
ของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งกำหนดให้มีการจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี  
ประกอบด้วย คำนิยาม วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
การรายงาน และมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของกองทุนปรับโครงสร้างฯ 

ฝ่ายเลขานุการจึงได้จัดทำร่างกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 
1. คำนิยาม ประกอบไปด้วยคำนิยาม “การตรวจสอบภายใน งานบริการให้ความเชื่อมั่น 

งานบริการให้คำปรึกษา มาตรฐานการตรวจสอบภายใน มาตรฐานด้านคุณสมบัติ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน และ
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 

2. วัตถุประสงค์ งานตรวจสอบภายในของกองทุนฯ ทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมิน ให้คำปรึกษา 
ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจต่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน 

3. สายการบังคับบัญชา  หน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อเลขาธิการสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ) 

4. อำนาจหน้าที่ 
 4.1 ผู้ตรวจสอบภายในดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการตรวจสอบ 
 4.2 ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลบุคคล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่างๆ  
 4.3 ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ 
5. ความรับผิดชอบ 
    5.1 กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน 
 5.2 จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 
 5.3 จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
 5.4 ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
 5.5 ปฏิบัติงานให้คำปรึกษา 
 5.6 ติดตามผลการตรวจสอบ 
 5.7 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5.8 จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ 
 5.9 ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน 
6. ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 6.1 ตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได ้
 6.2 ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
 6.3 ประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่า 
 6.4 สอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีกำหนด 
7. การรายงาน 
 7.1 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 7.2 รายงานผลการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการรายงาน 
 7.3 กำหนดการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงาน 
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8. มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม  ผู้ตรวจสอบภายในจะปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกำหนด 
และประพฤติปฏิบัติตามจรรณยาบรรณการตรวจสอบภายในเพื่อเป็นหลักประกันความเชื่อมั่น 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 
ตามท่ีฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ 

ความเห็นที่ประชุม 
กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) ให้ข้อคิดเห็นว่า เป็นไป

ตามข้อตกลงการประเมินผลกองทุนฯ โดยกระทรวงการคลังกำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายในเป็นประจำทุกปี หากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาทบทวนแล้วเห็นว่ากฎบัตรยังมีความ
เหมาะสมที่จะนำไปปฏิบัติต่อในปี 2563 ฝ่ายเลขานุการฯ สามารถนำไปปฏิบัติได้ต่อไป 

กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ) สอบถามว่า ร่างกฎบัตรที่เสนอมี
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขในประเด็นใดบ้าง 

กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมข้อความในส่วนของบทนำ ว่า
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติมในส่วนของความรับผิดชอบ ข้อ 5.2 จัดทำรายงานการตรวจสอบประจำปีเพ่ือ
เสนอเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี และเพ่ิมเติม
การรายงานข้อ 7.2 รายงานผลการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการรายงานผลการตรวจสอบฯ 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามท่ีฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 3.8 ขอเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่และองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 
กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า  
1. ขอเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเรื่อง

ต่าง ๆ ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
1.1  ตามข้ อตกลงประเมิ นผลการดำเนิ น งานกองทุ นฯ ประจำปี  2563 

กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่ง
กำหนดให้กองทุนฯ มีการติดตามผลและการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ข้อ 5 
กำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งมีหน้าที่ ดังนี้ 

1) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน 
2) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงาน

ของรัฐ 
3) รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในใน

ภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ 
4) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานของรัฐในสังกัด

ที่เก่ียวข้อง 
5) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
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ทั้งนี้ องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรการ ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของ
รัฐกำหนด 

1.2 กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ตามนิยาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 ข้อ 1 ซึ่งหน่วยงานของรัฐ หมายความว่า 

1) ส่วนราชการ 
2) รัฐวิสาหกิจ 
3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ 
4) องค์การมหาชน 
5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) หน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุม
ภายใน แต่ด้วยกองทุนฯ ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และด้วยอำนาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ ไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการได้  

ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้มีคณะบุคคลทำหน้าที่ประเมินผลการควบคุม
ภายในกองทุนฯ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ ได้มีคำสั่งที่ 2 /2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานเรื่องต่าง ๆ ของกองทุนฯ โดยให้คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. กำหนดมาตรการ หรือกรอบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเรื่องต่าง ๆ ของกองทุนฯ 
2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนฯ  
3. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและตัวชี้วัดประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ 
4. รายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบ 
5. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความจำเป็น 
6. ปฏิบัติการอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มอบหมาย 
ดังจะเห็นได้ว่า คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลฯ มีหน้าที่ติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงานเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ อยู่แล้ว ดังนั้น เพ่ือให้โครงสร้างการบริหารงานกองทุนฯ มีความกระชับ และ
การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรให้คณะอนุกรรมการติดตามฯ มี
อำนาจหน้าที่ในการควบคุมภายในด้วย โดยเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการติดตามฯ ดังนี้ 

“ติดตามผลและประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด” 
 
2. ขอแก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเรื่องต่าง ๆ 

ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
2.1 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีคำสั่ง 2/2559 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ โดยองค์ประกอบ ดังนี้ 
1) รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย  ประธานอนุกรรมการ 
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2) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง      อนุกรรมการ 
3) ผู้แทนสำนักงบประมาณ      อนุกรรมการ 
4) ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  อนุกรรมการ 
5) ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์      อนุกรรมการ 
6) ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย    อนุกรรมการ 
7) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    อนุกรรมการ 
8) ผู้แทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   อนุกรรมการ 
9) ผู้แทนโครงการช่วยเหลือเพ่ือการปรับตัวของภาคการผลิต 
     และภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า  
     กรมการค้าต่างประเทศ      อนุกรรมากร 
10) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร                              อนุกรรมการ 
11) ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร                             อนุกรรมการและ 

         เลขานุการ 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบคณะอนุกรรมการจะมีผู้แทนที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ และ

ภาคเอกชน โดยไม่มีอนุกรรมการที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงของกองทุนฯ 
ดังนั้น เพ่ือให้การพิจารณาวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการได้รับความคิดเห็นจากรอบด้าน มีมุมมองในหลายมิติ
มากขึ้น และเป็นไปด้วยความรอบคอบ จึงเห็นสมควรเพ่ิมเติมอนุกรรมการที่มาจากผู้แทนเกษตรกรร่วมเป็น
อนุกรรมการ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ มีความเห็นว่า ผู้แทนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีความเหมาะสม เนื่องจาก
เป็นองค์กรของเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 โดยมีสำนักงาน
สภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.) ทำหน้าที่บริหารงาน โดย สกช. ถือเป็นหน่วยงานที่รวบรวมตัวแทนจากภาค
เกษตรที่มาจากหลายภาคส่วนทั้งนักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน
เกษตรกรรมในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการสนับสนุนเงินของกองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ซึ่งหากให้ สกช. เข้ามามีบทบาทในการร่วมวิเคราะห์ พิจารณา กลั่นกรอง
โครงการด้วย จะทำให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอขอให้เพ่ิม “ผู้แทนสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ” ร่วมเป็น
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ  

มติที่ประชุม 
1. เห็นชอบให้เพ่ิมเติมอำนาจหน้าที่ คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

เรื่องต่าง ๆ ของกองทุนฯ ดังนี้ “ติดตามผลและประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
กำหนด” 

2. เห็นชอบให้ เพ่ิม “ผู้แทนสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ” เป็นอนุกรรมการ 
ในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ของกรมปศุสัตว์ 
กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า 
1. กรมปศุสัตว์ได้เสนอโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA 

ของกรมปศุสัตว์ เพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ จำนวน 
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162,711,160 บาท แยกเป็นเงินจ่ายขาด 5,636,500 บาท เงินยืมปลอดดอกเบี้ย 79,675,160 บาท 
และเงินกู้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี จำนวน 77,399,500 บาท 

2. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ได้พิจารณาโครงการดังกล่าวในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 
11 กันยายน พ.ศ.2561 มีมติที่ประชุม ดังนี้ 

1) รับทราบว่าโครงการดังกล่าว เจ้าของโครงการคือ บริษัทสยามบีฟ จำกัด และบริษัท 
พรีเมี่ยมบีฟ จำกัด ซึ่งเป็นภาคเอกชนโดยตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรฯ ว่าด้วยการเงิน การพัสดุของกองทุนฯ พ.ศ. 2561 กำหนดให้ภาคเอกชนสามารถจัดทำโครงการ
เสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ได้ โดยภาคเอกชนตามคำนิยามของกองทุนฯ หมายถึง “สถาบัน 
องค์กร ที่เป็นนิติบุคคล และมีวัตถุประสงค์ดำเนินงานด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก” ซึ่งคำว่า เกษตรกรรม 
หมายถึง “การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมงเพาะเลี้ยง การทำนาเกลือ การใช้และรักษาทรัพยากรจาก
ที่ดิน น้ำ และป่าไม้ หรือกิจการอ่ืนที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด” โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการ
ตรวจสอบว่า ภาคเอกชนทั้ง 2 แห่ง เป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์ด้านเกษตรกรรม
เป็นหลักหรือไม ่

2) เห็นชอบในหลักการของโครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับโครงสร้างการผลิตโคเนื้อ 
โดยให้กรมปศุสัตว์ร่วมกับเจ้าของโครงการพิจารณาปรับปรุงโครงการที่แสดงให้เห็นว่าผลประโยชน์ขอ ง
โครงการส่วนใหญ่ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรโดยตรง ทั้งนี้ กองทุนฯ 
จะพิจารณาสนับสนุนเงินยืมปลอดดอกเบี้ยในกิจกรรมที่เกษตรกรเป็นผู้ดำเนินการ และในกิจกรรมที่เป็นการ
ลงทุนในทรัพย์สินของทางราชการซึ่งภาคเอกชนไม่สามารถครอบครองกรรมสิทธิ์ สำหรับการดำเนินกิจกรรมใน
ลักษณะเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการผลิต การตลาด และการลงทุนในทรัพย์สินที่ภาคเอกชนมีกรรมสิทธ์
ครอบครอง จะพิจารณาให้การสนับสนุนเป็นเงินกู้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งนี้ เจ้าของโครงการจะต้องมี
หลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมเต็มจำนวนวงเงินที่ขอรับการสนับสนุน และให้ฝ่ายเลขานุการนำโครงการที่
ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอีกครั้ง 

3. กรมปศุสัตว์ร่วมกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และบริษัทพรีเมี่ยมบีฟ จำกัด ได้ปรับปรุง
โครงการตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ แล้วดังนี้ 

1) โครงการที่ปรับปรุงใหม่ได้เปลี่ยนแปลงกิจกรรมการขุนโคจากที่ดำเนินการโดยบริษัท
สยามบีฟ จำกัด เป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ ดังนั้น โครงการนี้คงเหลือบริษัทพรีเมี่ยม บีฟ 
จำกัด ที่ร่วมดำเนินโครงการ ซึ่งจากการตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นนิติบุคคลที่ ถูกต้องกฎหมาย พบว่า 
บริษัทพรีเมี่ยมบีฟ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องด้านเกษตรกรรมตาม
นิยามของข้อบังคับคณะกรรมหารบริหากรองทุนฯ  คือ การเลี้ยงสัตว์ และจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีการ
ประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์จริง และพบว่าทรัพย์สินส่วนใหญ่ของบริษัท และเจ้าของบริษัทอยู่ในกิจการฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วย ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และโคเนื้อในฟาร์ม  

2) ในส่วนงบประมาณที่ขอกู้ยืมของบริษัทพรีเมี่ยมบีฟ จำกัด ขอรับการสนับสนุนเป็น
เงินกู้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมเต็มจำนวนวงเงินที่ขอรับการสนับสนุน 

3) กรมปศุสัตว์ได้แสดงผลประโยชน์ของโครงการที่เกษตรกรจะได้รับไว้ในภาคผนวก ข 
4. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 

มีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
1) หารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่ากองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร

ฯ ให้การสนับสนุนเอกชนที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจการค้า ได้หรือไม่ 
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2) ตรวจสอบว่า มีกองทุนอ่ืนๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืน ที่ให้
การสนับสนุนเงินทุนแก่ภาคเอกชนหรือไม่ อย่างไร 

5. ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการหารือตามมติคณะกรรมการฯ ข้อ 4 กับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้ 

1) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตอบข้อหารือ ดังนี้ 
ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกาตามมาตรา 7 (2) แห่ง พ.ร.บ.คณะกรรมการ

กฤษฎีกา พ.ศ. 2522 นั้น การให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐหรือตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี
หรือมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะต้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่า เป็นเหตุให้ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายได้โดยถูกต้อง แต่สำหรับกรณีข้อหารือของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นปัญหาในการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยการเงิน การพัสดุของกองทุนฯ พ.ศ. 2561 ยังไม่ปรากฏว่า 
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้มีการพิจารณาวินิจฉัยอันจะก่อให้เกิดข้อโต้แย้งในประเด็นข้อกฎหมาย ประกอบกับ
ข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายของกรรมการกฤษฎีกา  
พ.ศ. 2522 กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาจะพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายต้องเป็นเรื่องที่ได้มีการ
ปรึกษาหารือระหว่างส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือรักษาการตามกฎหมายแล้ว เว้นแต่จะเป็นกรณีเร่งด่วนหรือ
มีความจำเป็นอย่างอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีจะได้มีมติหรือคำสั่ง ดังนั้น เม่ือกองทุนดังกล่าวเป็นทุน
หมุนเวียนที่อยู่ภายใต้บังคับของ พ.ร.บ. การบริหารเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ดังนั้น ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใน
ประเด็นข้อกฎหมาย ก็ควรหารือไปยังผู้รักษาการตามกฎหมายอันได้แก่ กระทรวงการคลังก่อน ในชั้นนี้สำนักงานฯ 
จึงไม่อาจรับข้อหารือนี้ไว้พิจารณาได้”  

2) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตอบข้อหารือ ดังนี้ 
2.1) คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้กำหนดข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่า

ด้วยการเงิน การพัสดุของกองทุนฯ พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของกองทุน โดยข้อบังคับ
ดังกล่าวกำหนดคำนิยามของ “ภาคเอกชน” หมายความว่า สถาบัน องค์กร ที่เป็นนิติบุคคล และมีวัตถุประสงค์
ดำเนินงานด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมิได้ระบุรวมถึงภาคเอกชนที่จดทะเบียนธุรกิจการค้าด้วยหรือไม่นั้น 
จึงทำให้เป็นประเด็นปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี ข้อ 6 ของข้อบังคับได้กำหนดให้
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรรักษาการตามข้อบังคับนี้ ดังนั้น จึงเห็นควรนำเรื่องดังกล่าวเสนอ
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป  

2.2) ทุนหมุนเวียนที่ให้การสนับสนุนแก่ภาคเอกชน ได้แก่  
2.2.1) กองทุนสิ่งแวดล้อม โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 23 (3) กำหนดให้เอกชนกู้ยืมในกรณีที่บุคคลนั้นมีหน้าที่ตาม
กฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบบำบัดอากาศเสียหรือน้ำเสีย ระบบกำจัดของเสียหรืออุปกรณ์อ่ืนใด เพ่ือการ
ควบคุมบำบัด หรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือการดำเนินกิจการของตนเองหรือบุคคลนั้นเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียตามพระราชบัญญัตินี้ โดยที่ 
“ภาคเอกชน” หมายความว่า องค์กรเอกชน ซึ่งมีฐานะเป็นนิติ บุคคลตามกฎหมายไทย หรือกฎหมาย
ต่างประเทศที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมิได้
มีวัตถุประสงค์ในทางการเมือง หรือมุ่งค้าหากำไรจากการประกอบกิจกรรมดังกล่าวฯ 

2.2.2)  กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มาตรา 34 (2) กำหนดการให้ความช่วยเหลือส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชน เพ่ือนำไปใช้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยที่ “องค์การเอกชน” หมายความว่า องค์การของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตาม
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือตามกฎหมายเฉพาะที่มีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
สมาชิกทั้งหมดเป็นวิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดย่อมที่ดำเนินการในทางการอุตสาหกรรม การบริการ 
หรือการค้า และให้หมายความรวมถึงองค์การเอกชนอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย  

3) สำนักงานอัยการสูงสุด ตอบข้อหารือ ดังนี้ 
3.1) ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยการเงิน การพัสดุของ

กองทุนฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 20 ที่กำหนดว่า “เจ้าของโครงการใดประสงค์จะขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน
เพ่ือดำเนินโครงการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร...” ซึ่งตามข้อ 3 ได้กำหนดคำนิยามคำว่า  
”เจ้าของโครงการ” หมายความว่า เกษตรกร หน่วยงานของรัฐ หรือภาคเอกชนที่เสนอโครงการ งาน หรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากกองทุน” และคำว่า 
“ภาคเอกชน” หมายความว่า “สถาบัน องค์กร ที่เป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์ดำเนินงานด้านเกษตรกรรม
เป็นหลัก” ทั้งนี้ คำว่า “ภาคเอกชน” ดังกล่าวได้มีการกำหนดความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากที่กำหนดไว้ตาม
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนฯ พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดว่า “ภาคเอกชน” หมายความว่า 
สถาบัน องค์กรนิติบุคคล ที่ดำเนินงานด้านเกษตรกรรม 

จากเหตุผลข้างต้น ภาคเอกชนที่เป็นเจ้าของโครงการที่จะขอรับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนเพื่อดำเนินโครงการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร จึงหมายความรวมถึงสถาบัน 
องค์กร ที่เป็นนิติบุคคล และมีวัตถุประสงค์ดำเนินงานด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยไม่ว่าสถาบัน องค์กร  
ที่เป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะจดทะเบียนธุรกิจการค้าด้วยหรือไม่ก็ตาม ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุน
ดังกล่าวคงเพียงแต่กำหนดเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนไว้ในข้อ 21 และข้อ 22 ว่า การเสนอขอ
ใช้เงินกองทุนของโครงการ งาน หรือกิจกรรม ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยผู้เสนอ
โครงการจะต้องขอรับการสนับสนุนผ่านหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
กำกับดูแลการปฏิบัติงาน การใช้เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของเจ้าของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ โดยวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้เท่านั้น 

3.2) การที่กองทุนฯ จะสนับสนุนเงินให้กับภาคเอกชนได้หรือไม่นั้น เป็นปัญหา
ข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จะต้องใช้ดุลยพินิจพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยการเงิน การพัสดุของกองทุนฯ พ.ศ. 2561 สำนักงานอัยการ
สูงสุดไม่อาจก้าวล่วงให้ความเห็นในประเด็นนี้ได้ (เอกสารแนบหน้า 5.1-16 – 5.1-17) 

4) ส่วนนิติการ วินัยและเสริมสร้างคุณธรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
มีความเห็นสรุปได้ว่า “อำนาจในการพิจารณาอนุมัติโครงการดังกล่าวเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีอำนาจสั่งจ่ายและเบิกจ่า ยเงิน
ของกองทุนได้ ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยการเงิน การพัสดุของกองทุนฯ พ.ศ. 2561 
ข้อ 13 ซึ่งในกรณีนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมปศุสัตว์ได้ร่วมกับภาคเอกชนยื่นเสนอโครงการเข้ามา ซึ่งบริษัท 
พรีเมียม บีฟ จำกัด ก็เป็นภาคเอกชนหนึ่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคล หากบริษัทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดำเนินงาน
ด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก ก็ถือได้ว่า เป็นภาคเอกชนที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนได้ ทั้งนี้ ตามบทนิยาม 
ในข้อ 3 ของข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยการเงิน การพัสดุของกองทุนฯ พ.ศ. 2561” 

6. สรุปสาระสำคัญของโครงการ 
6.1 หลักการและเหตุผล 

โคเนื้อและเนื้อโคเป็นสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าไทย – 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะเมื่อสิ้นสุดมาตรการ SSGภายใต้ความตกลง TAFTA ในวันที่ 1 มกราคม 
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2564 ซึ่งส่งผลให้การนำเข้าโคมีชีวิต เนื้อโคแช่แข็ง และเครื่องในโคแช่แข็งมีภาษีเป็นศูนย์โดยไม่จำกัดปริมาณ
การนำเข้า ทำให้มีเนื้อโคนำเข้าจากต่างประเทศมากขึ้น เพราะที่ราคาถูกกว่าเนื้อโคในประเทศไทย จึงส่งผล
กระทบโดยตรงกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ นอกจากนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อประสบปัญหาการผลิตโคเนื้อ 
ต้นทุนการผลิตสูง และราคาจำหน่ายโคเนื้อที่ไม่คงที่ตามสถานการณ์ของตลาด  ทำให้เกษตรกรจำหน่ายโค
ให้กับพ่อค้าคนกลางในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต 

การยกระดับโครงสร้างการผลิตโคเนื้อในประเทศไทยทั้งระบบเพ่ือสนับสนุนให้
เกษตรกรและผู้ประกอบการในประเทศสามารถร่วมมือกัน และแข่งขันกับผู้ผลิตจากต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยตามกรอบแนวทาง
ยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) การรักษาตลาดการบริโภคเนื้อโคไทย (๒) กระตุ้นการเพ่ิมประชากรโคเนื้อและ
เนื้อโค และ (๓) การบริหารจัดการพืชอาหาร และอาหารสัตว์สำหรับโคเนื้อ 

เครือข่ายโคเนื้อไทยซึ่งเป็นการรวมกลุ่มระหว่างเกษตรกรและภาคเอกชนตลอดห่วง
โซ่การผลิตโดยมีเป้าหมายในการยกระดับโครงสร้างการผลิตโคเนื้อในประเทศไทยทั้งระบบจึงได้รับการก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2561 ภายใต้การดูแลของกรมปศุสัตว์ เครือข่ายฯ ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกร 5 กลุ่ม ได้แก่ 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา จ.เชียงราย วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทย จ.ราชบุรี และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อ จ.ตาก เป็น
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคแม่พันธุ์เพ่ือผลิตลูกหย่านม โคก่อนขุน และโคขุน ส่วนภาคเอกชนได้แก่ บริษัทพรีเมียมบีฟ 
จำกัด เป็นผู้ทำตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ ตั้งแต่การผลิต
จนถึงการตลาด 

เครือข่ายโคเนื้อไทยจึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ
รองรับ FTAเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ (FTA)ผ่านกรมปศุสัตว์ สำหรับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคเนื้อ พัฒนาระบบการซื้อขายโคให้มีมาตรฐาน บริหารระบบโลจิสติกส์ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด และ
ส่งเสริมผู้ทำตลาดให้สามารถแข่งขันจากต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

6.2วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพเพ่ิมขีดความสามารถการผลิตโคเนื้อและเนื้อโคให้สามารถแข่งขันได้ 
 2) เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพ่ิมมูลค่า ลดต้นทุน 
 3) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการผลิตตลอดห่วงโซ่  

6.3 เป้าหมาย 
1) พัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรทั้งปริมาณและคุณภาพเชื่อมโยง

ตลาดครบวงจร จำนวน 420 ราย 
2) ผลิตโคขุนคุณภาพดีรองรับความต้องการของตลาด 250 ตัว/เดือน หรือ 3,000 

ตัว/ปี โดยมีเป้าหมายการผลิตของแต่ละเครือข่าย ดังนี้ 

ผู้ผลิต โคก่อนขุน 
(ตัว/ปี) 

สถานที่เลี้ยง ผู้ดูแล 
โคขุน  

(ตัว/ปี) 
สถานที่ขุน ผู้ดูแล 

เชียงราย 480  เชียงราย เครือข่ายโคเนื้อ
ล้านนา 720  

Central 
Feedlot 
ชัยนาท 

เครือข่าย 
โคเนื้อล้านนา 
 

ตาก 240 ตาก 

เพชรบูรณ ์ 120 เพชรบูรณ ์ เครือข่ายโคเนื้อ
นครสวรรค ์ 540  

Central 
Feedlot 

เครือข่าย 
โคเนื้อนครสวรรค ์ 420 นครสวรรค ์
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3) เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ผลิตโคเนื้อ เชื่อมโยงกับตลาดและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ จำนวน 4 แห่ง 

4) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพของ บ.พรีเมี่ยม
บีฟ จำกัด ทดแทนการนำเข้าเนื้อโค จำนวน 1 แห่ง  

6.4 พื้นที่ดำเนินการ 
1) ดำเนินการพัฒนาการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีในกลุ่มวิสาหกิจเครือข่ายวิสาหกิจ

ชุมชนโคเนื้อล้านนา จ.เชียงราย วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า จ.นครสวรรค์เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนโคเนื้อไทย จ.ราชบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อ จ.ตาก มีสมาชิกในกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ 
26จงัหวัด ประกอบด้วย 

1.1) กลุ่มเครือข่ายโคเนื้อล้านนาเชียงราย ประกอบด้วยจังหวัด เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง น่าน แพร่ พะเยาลำพูน 

1.2) กลุ่มเครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์ ประกอบด้วยจังหวัด นครสวรรค์ ชัยนาท 
ลพบุรี สระบุรี เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

1.3) กลุ่มเครือข่ายโคเนื้อตาก ประกอบด้วยจังหวัด ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร 
อุทัยธานี 

1.4) กลุ่มเครือข่ายโคเนื้อราชบุรี ประกอบด้วยจังหวัด สุพรรณบุรี กาญจนบุรี  
นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  

2) สร้างคอกกลางสำหรับรวบรวมลูกโคเนื้อหย่านมจากเกษตรกรเครือข่าย เลี้ยงโค
กลางน้ำ (Feedlot)1 แห่ง คือ วิสาหกิจเชียงราย  

3) ปรับปรุงคอกกลางเลี้ยงโคกลางน้ำ (Feedlot)จำนวน 1 แห่ง ในจังหวัดราชบุรี 
4) สร้างฟาร์มโคมาตรฐาน GAP และฟาร์มปลอด FMD สำหรับเป็นคอกขุนโค

กลางน้ำขนาดใหญ่ (Central Feedlot) ในจังหวัดชัยนาท  

ผู้ผลิต โคก่อนขุน 
(ตัว/ปี) 

สถานที่เลี้ยง ผู้ดูแล 
โคขุน  

(ตัว/ปี) 
สถานที่ขุน ผู้ดูแล 

ชัยนาท นครสวรรค ์
ราชบุร ี 300 ราชบุร ี เครือข่ายโคเนื้อ

ราชบุร ี
480 Central 

Feedlot 
ราชบุร ี
 

เครือข่าย 
โคเนื้อราชบุร ีวิสาหกิจอื่นๆใน

เครือข่าย 
180 

ผู้ผลิต โคก่อนขุน 
(ตัว/ปี) 

สถานที่เลี้ยง ผู้ดูแล 
โคขุน  

(ตัว/ปี) 
สถานที่ขุน ผู้ดูแล 

ตาก 180  
 
 
Central 
Feedlot ชัยนาท 

 
 
 
บ.พรีเมี่ยมบีฟ 
จำกัด 1,260 

 
 
 
Central 
Feedlot 
ชัยนาท 

 
 
 
บ.พรีเมี่ยมบีฟ 
จำกัด 

วิสาหกิจอื่นๆใน
เครือข่าย 

540 

แปลงใหญ่ผูเ้ลี้ยงวัว
ท่าตะเกียบ/
โครงการและ
เครือข่ายอื่นๆ ของ
กรมปศุสตัว ์

540 

รวม 3,000  3,000   
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5) พัฒนาปรับปรุงโรงแปรสภาพโคเพ่ือรองรับการผลิตภัณฑ์เนื้อโคแช่เย็นด้วย
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ Dar Fresh ที่ บจก.พรีเมี่ยม บีฟ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 

6.5 วิธีดำเนินการ 
การดำเนินโครงการจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตโคเนื้อตั้งแต่การผลิตต้น

น้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพ่ือให้ได้เนื้อโคที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาด โดยมีกิจกรรมที่
ดำเนินการ ดังนี้ 

1) พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิตโคเนื้อทั้งปริมาณและ
คุณภาพเชื่อมโยงตลาดครบวงจร 

1.1) พัฒนาการผลิตโคต้นน้ำ (ลูกโคหย่านม) 
  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโคต้นน้ำ (ลูกโคเนื้อ) ของเกษตรกร โดยกรม

ปศุสัตว์ร่วมกับเครือข่ายวิสาหกิจทั้ง 4 แห่ง ส่งเสริมสนับสนุนการให้เกษตรกรเลี้ยงโคลูกผสมสายพันธุ์ยุโรป
เป็นหลัก รวมถึงสายพันธุ์แองกัส และบีฟมาสเตอร์ ซึ่งเป็นสายพันธุ์โคที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว คุณภาพซากดี ตรงตาม
ความต้องการของตลาด โดยจัดการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการผลิตโคเนื้อคุณภาพ
และการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก ่

หลักสูตร จำนวนรุ่น จำนวนคน 
1. การจัดการฟาร์มโคพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การควบคุมป้องกันโรค 12 420 
2. การจัดการฟาร์มโคก่อนขุน ฟาร์มโคขุน อาหารและการให้อาหาร 4 140 
3. การผลิตโคเนื้อ ให้ตรงความต้องการของตลาด 2 150 
4. การผลิตเนื้อโคอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 2 150 
5.ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมกับเกษตรกร  1 70 

    ซึ่งภายหลังจากเกษตรกรได้เข้ารับการฝึกอบรม กรมปศุสัตว์และเครือข่ายโค
เนื้อ จะติดตามแนะนำเกษตรกรให้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเลี้ยงโค รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
สมาชิกภายในกลุ่มเครือข่ายได้ทราบและนำไปปรับใช้เช่นกัน  โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรมีความสามารถทำให้
ร้อยละ 80 ของฝูงแม่โคให้ลูกโคทุกปี และสามารถเลี้ยงลูกโคหย่านมให้มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม/
ตัว ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน  

1.2) พัฒนาการผลิตโคกลางน้ำ(โคก่อนขุน) 
 1.2.1) เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทั้ ง 4 แห่ง ได้แก่  เครือข่ายล้านนา

เครือข่ายนครสวรรค์เครือข่ายราชบุรี และเครือข่ายตากจะรับซื้อโคหย่านมจากเกษตรกรเครือข่ายน้ำหนัก
ประมาณ 200 - 220 กิโลกรัมๆ ละ 110 บาท เพ่ือเลี้ยงในคอกกลางของวิสาหกิจ ซึ่งเป็นฟาร์มโคเนื้อที่ได้
มาตรฐานมีระบบการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี โดยเครือข่ายวิสาหกิจจะเลี้ยงโคหย่านมเป็นโคก่อนขุน มีน้ำหนัก
ประมาณ 400 กิโลกรัม  มีเป้าหมายการผลิตโคก่อนขุน ดังนี้ 
 
เครือข่ายวิสาหกิจ สร้างคอกโค(คอก) ปรับปรุงคอก(แห่ง) ผลิตโคก่อนขุน 

(ตัว/เดือน) 
1.เครือข่ายล้านนา 3  - 40 
2.เครือข่ายนครสวรรค ์ - - 35 
3.เครือข่ายราชบุรี - 1  25 
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4.เครือข่ายตาก - - 35 
 

ทั้ง เกษตรกรที่จะจำหน่ายโคหย่านม ต้องดำเนินการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 
(1) เกษตรกรต้องเป็นสมาชิกของวิสาหกิจ และต้องขึ้นทะเบียนฟาร์มกับ

วิสาหกิจ 
(2) โคที่เข้าร่วมโครงการต้องทำรหัสประจำตัวสัตว์ด้วยการฝังไมโครชิพ

และทำประกันความเสี่ยงกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
(3) เกษตรกรต้องบันทึกข้อมูลโคทุกตัว และส่งข้อมูลให้กับวิสาหกิจ เพ่ือ

จัดเก็บด้วยระบบ e-breeding โดยความร่วมมือจากกรมปศุสัตว์ 
ซึ่งการเลี้ยงโคก่อนขุนของเครือข่ายวิสาหกิจเพ่ือให้ได้โคก่อนขุนที่มีคุณภาพ 

และคุณลักษณะที่สมบูรณ์ มีความจำเป็นต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ผลิตเชื่อมโยงกับตลาดและ
ประสิทธิภาพระบบโลจีสติกส์ ดังนี้ 

(1) สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำนวน 4 แห่ง 
สำหรับรับซื้อลูกโคหย่านมจากสมาชิกในเครือข่ายเข้าเลี้ยงในคอกกลางเป็นโคก่อนขุน 

(2) สร้างคอกกลางเลี้ยงโคขุน จำนวน 4 แห่ง 
(3) สร้างโรงเรือนเลี้ยงโคกลางน้ำ (Feedlot)จำนวน 3 โรงเรือน (เครือข่าย

โคเนื้อล้านนา) 
(4) ปรับปรุงคอกกลางเลี้ยงโคกลางน้ำ (Feedlot) ขนาด 400 ตัว 1 แห่ง 

(เครือข่ายโคเนื้อราชบุรี) 
1.2.2) บริษัทพรีเมี่ยม บีพ จำกัด จะรับซื้อโคหย่านมจากเกษตรกร และ

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน น้ำหนักประมาณ 200 - 220 กิโลกรัมๆ ละ 110 บาท ปีละ 1,260 ตัว เพ่ือเลี้ยง
ในคอกกลาง (Central Feedlot) ของบริษัท พรีเมี่ยม บีพ จำกัด  ซึ่งเป็นฟาร์มโคเนื้อที่ได้มาตรฐานมีระบบ
การบริหารจัดการฟาร์มที่ดี เพ่ือผลิตเป็นโคขุนคุณภาพดี โดยบริษัทฯ จะจัดซื้อฟาร์มโคมาตรฐานขนาดใหญ่
สำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงโคขุน (Central Feedlot) ขนาด 2,000 ตัว จำนวน 1 แห่ง เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของเครือข่าย 

    1.3) พัฒนาการผลิตโคปลายน้ำ (โคขุน) 
1.3.1) เครือข่ายวิสาหกิจเลี้ยงโคก่อนขุนเป็นโคขุนปลายน้ำ ซึ่งโคก่อนขุน

ต้องมีน้ำหนักประมาณ 400 กิโลกรัมๆ รวมถือการรับซื้อโคก่อนขุนจากเครือข่ายวิสาหกิจอ่ืน เข้ามาเลี้ยงใน
คอกกลางของวิสาหกิจ หรือ Central Feed lot ของ บริษัทพรีเมี่ยมบีฟ จำกัด โดยวิสาหกิจจะเลี้ยงเป็นโคขุน 
(น้ำหนักประมาณ 580 กิโลกรัม) เพ่ือผลิตเป็นโคขุนจำหน่ายให้กับ บริษัทพรีเมี่ยมบีฟจำกัด โดยมีการเลี้ยง 
ดังนี้ 

(1) เครือข่ายล้านนา จะดำเนินการสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคขุน จำนวน 
1 โรงเรือน รองรับการเลี้ยงโคขุนได้ 300 ตัว โคก่อนขุนส่วนหนึ่งจะนำไปเลี้ยงที่ Central Feedlot ของ  
บ. พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด  

(2) เครือข่ายนครสวรรค์ และเครือข่ายตาก เลี้ยงโคก่อนขุนเพ่ือ
ผลิตเป็นโคขุน ที่ Central Feedlot จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นคอกกลางของ บ. พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด โดยบริษัทฯ ไม่คิด
ค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่ แต่ทั้ง 2 เครือข่ายจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการคอกกลาง 

(3) เครือข่ายราชบุรี ดำเนินการขุนโค ณ Feed lot ราชบุรี 
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2.) กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการแปรรูปและขยายโอกาสทางการตลาด โดย บริษัท  

พรีเม่ียมบีฟ จำกัด 
2.1) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เนื้อโคแช่เย็น (Chilled Meat) ด้วยเทคโนโลยีบรรจุ

ภัณฑ์สุญญากาศแบบ Dar Fresh หรือ Skin Vacuum 
2.2) ซื้อคอกกลางสำเร็จรูปเลี้ยงโคขุนปลายน้ำ (Central Feedlot)  

6.6 งบประมาณที่เสนอขอ จำนวน 162,890,200บาท  
6.6.1 เงินอุดหนุนจ่ายขาด จำนวน 5,636,500 บาท  

1. เงินจ่ายขาด เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 892,500บาท ดังนี้   
  1.1 ฝึกอบรมเกษตรกรผู้ เลี้ยงแม่โคเพ่ือผลิตลูก จำนวน 420 คน (12 รุ่น ) 

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน เป็นเงิน 447,000 บาท  
  1.2 ฝึกอบรมเกษตรกรผู้ เลี้ยงโคก่อนขุน และโคขุน จำนวน 140 คน (4 รุ่น) 

ระยะเวลา ฝึกอบรม 2 วัน เป็นเงิน 142,000 บาท  
  1.3 ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และตัวแทนเกษตรกร จำนวน 70 คน 

ระยะเวลา 2 วัน เป็นเงิน 104,700 บาท  
1.4 ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตโคเนื้อ ให้ตรงความต้องการของตลาด 

จำนวน 150 คน (2 รุ่น) ระยะเวลา 1 วัน เป็นเงิน 99,400 บาท 
1.5 ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรแนะนำกระบวนการผลิตเนื้อโคอย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล จำนวน 150 คน (2 รุ่น) ระยะเวลา 1 วัน เป็นเงิน 99,400 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการกำกับดูแลโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของกรมปศุสัตว์ 

เพ่ือเป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่ติดตามโครงการฯ และติดตามงานในพ้ืนที่ เป็นเงิน 4,744,000 บาท 

6.6.2 เงินยืมปลอดดอกเบี้ย จำนวน 79,675,160บาท 
1. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างคอกกลาง โรงเก็บอาหาร สำนักงาน อาคารปฏิบัติการ 

และปรับปรุงคอกกลาง จำนวน 5,175,160 บาท ดังนี้ 
  1.1 วิสาหกิจชุมชนเชียงราย ก่อสร้างคอกกลาง พร้อมโรงเก็บอาหาร สำนักงาน 

อาคารปฏิบัติการ เป็นเงิน 4,575,160 บาท 
   1.2 วิสาหกิจชุมชนราชบุรี ปรับปรุงคอกกลาง เป็นเงิน 600,000 บาท 

2. เงินทุนหมุนเวียนสำหรับกลุ่มวิสาหกิจ และบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จำกัด เป็นค่าใช้จ่าย 
จำนวน 74,500,000บาท ดังนี้  

 1.วิสาหกิจชุมชนเชียงราย     เป็นเงิน 25,860,000  บาท 
 - เงินหมุนเวียนผลิตโคก่อนขุน (ต้นน้ำ – กลางน้ำ)   เป็นเงิน 8,000,000  บาท 
 - เงินหมุนเวียนผลิตโคขุน (ต้นน้ำ – กลางน้ำ – ปลายน้ำ)  เป็นเงิน  17,860,000  บาท 
 
 2. วิสาหกิจชุมชนนครสวรรค์     เป็นเงิน 20,930,000  บาท 
 - เงินหมุนเวียนผลิตโคก่อนขุน (ต้นน้ำ – กลางน้ำ)   เป็นเงิน   7,000,000 บาท 
 - เงินหมุนเวียนผลิตโคขุน (ต้นน้ำ – กลางน้ำ – ปลายน้ำ)  เป็นเงิน 13,930,000 บาท 
 3. วิสาหกิจชุมชนราชบุรี     เป็นเงิน 17,220,000  บาท 
 - เงินหมุนเวียนผลิตโคก่อนขุน (ต้นน้ำ – กลางน้ำ)   เป็นเงิน   4,830,000 บาท 
 - เงินหมุนเวียนผลิตโคขุน (ต้นน้ำ – กลางน้ำ – ปลายน้ำ)  เป็นเงิน  12,390,000 บาท 
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 4. วิสาหกิจชุมชนตาก      เป็นเงิน  7,000,000 บาท 
 - เงินหมุนเวียนผลิตโคก่อนขุน (ต้นน้ำ – กลางน้ำ)   เป็นเงิน   7,000,000 บาท 
 5. บริษัท พรีเม่ียมบีฟ จำกัด     เป็นเงิน  3,490,000 บาท 
 - ปรับปรุงระบบไฟฟ้า     เป็นเงิน  1,090,000 บาท 

- สร้างห้องผลิต      เป็นเงิน   1,000,000 บาท 
 - สร้างห้องเย็น       เป็นเงิน  900,000 บาท 
 - อาคารจอดรถ      เป็นเงิน     500,000 บาท 
 
6.6.3 เงินยืมดอกเบี้ย 3% เป็นเงิน 77,399,500 บาท 
 1.ซื้อโคก่อนขุนและปัจจัยการผลิต เพ่ือเข้าเลี้ยงขุนในคอกกลาง (Central Feedlot) 

เป็นโคขุนเพื่อส่งโรงแปรสภาพ ตลอดระยะเวลาการขุน 8 เดือน เป็นเงิน 10,000,000 บาท 
 2.จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์   เป็นเงิน  7,399,500  บาท 

- เครื่องบรรจุสุญญากาศ Darfresh   เป็นเงิน 1,872,500 บาท 
- ระบบปรับอากาศและดูดความชื้น  เป็นเงิน      360,000 บาท 
- ราวแขวนซาก/ชั้นสแตนเลสเก็บชิ้นส่วน  เป็นเงิน      300,000 บาท 
- ชั้นวางเนื้อในห้องบ่มซาก   เป็นเงิน      400,000  บาท 
- เครื่องสไลด์เนื้อ     เป็นเงิน      170,000  บาท 
- เครื่องหั่นบาง     เป็นเงิน      110,000  บาท 
- เครื่อง Metal detector   เป็นเงิน      312,000  บาท 
- ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นเก็บกระดูก-ไขมัน  เป็นเงิน      500,000  บาท 
- รถขนส่งหกล้อห้องเย็น และ สิบล้อ  เป็นเงิน    3,375,000  บาท 

 3.เงินทุนหมุนเวียน ซื้อโคขุนปลายน้ำเพื่อแปรสภาพ เป็นเงิน 25,000,000  บาท 
 4.ซื้อฟาร์มโค พร้อมคอกเลี้ยงโค และอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือทำคอกกลาง (Central  
Feedlot) เลี้ยงโคขุนปลายน้ำ    เป็นเงิน 35,000,000 บาท 

หมายเหตุ บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จำกัด สมทบเงินเพื่อผลิตโคขุนและซื้อฟาร์ม จำนวน 40,000,000 บาท 
6.7 แผนการชำระคืน  

กลุ่มวิสาหกิจ 4 กลุ่ม และบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จำกัด ลงนามเป็นคู่สัญญากับ กรมปศุสัตว์ ในการ
ขอรับการสนับสนุนและกู้ยืมเงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศซึ่งจะต้องการชำระเงินคืนกองทุนฯ ตามแผนการชำระเงิน ดังนี้ 

 หน่วย: บาท 
ปีที ่ เครือข่ายล้านนา เครือข่ายนครสวรรค์ เครือข่ายราชบุรี เครือข่ายตาก บริษัท พรีเมียมบีฟ จำกัด 
1 - - - - 11,996,922.50 
2 4,700,000 3,100,000 2,600,000 1,200,000 12,205,245.81 
3 4,700,000 3,100,000 2,600,000 1,200,000 11,914,997.68 
4 4,700,000 3,100,000 2,600,000 1,200,000 11,624,749.56 
5 4,700,000 3,100,000 2,600,000 1,200,000 11,334,501.43 
6 4,700,000 3,100,000 2,600,000 1,200,000 11,044,253.31 
7 4,300,000 2,900,000 2,630,000 1,000,000 10,754,005.18 
8 2,635,160 2,530,000 2,190,000 - 10,173,508.93 



2-39 
 

รวม 30,435,160 20,930,000 17,820,000 7,000,000 91,048,184.39 
6.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

       ผลผลิต 
  1. เกษตรกร 420 ราย มีความรู้ ทักษะ การพัฒนาการผลิตโคเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรรายอ่ืนได้ 
  2. มีคอกกลางรับซื้อลูกโคหย่านมจากเกษตรกร 4 แห่ง กระจายอยู่เกือบทุกภาคของประเทศ 
  3.  มี Central Feedlot ที่ได้รับมาตรฐาน GAP FMD Free 1 แห่ง (ชัยนาท) รองรับการขุนโคได้ 
2,000 ตัว 
  4. มีเครื่องจักรผลิตเนื้อโคแช่เย็น (Chilled Meat) ผลิตด้วยเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ
แบบ DarFreshหรือ Skin Vacuum รองรับการแข่งขันเนื้อโคนำเข้าจากต่างประเทศ 1 เครื่อง 
  5. มี Central Feedlot ที่เป็นการบริหารงานร่วมกันระหว่างเอกชน กับ เครือข่ายวิสาหกิจ 2 แห่ง 
  6. มี Learning Center สำหรับเกษตรกรในเครือข่าย และนอกเครือข่ายได้เข้ามาเรียนรู้ต่อยอด 
การพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 
  7. มีพ้ืนที่บางส่วนของ Central Feedlot ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปิดโอกาสให้
เกษตรกรพ้ืนที่ใกล้เคียงและสมาชิกเครือข่ายนำสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป มาขายเพื่อสร้างรายได้เสริม 
  8. เกษตรกรในเครือข่ายสามารถแบ่งโควตาอาหารสัตว์ที่ได้มาพร้อมกับการซื้อฟาร์มในราคาถูก 

ผลลัพธ์  
  1. 80% ของแม่โคในฝูงที่ให้ลูกต่อปี ลูกโคเพศผู้หย่านมอายุไม่เกิน 10 เดือน มีน้ำหนักเฉลี่ย  
ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม อัตราการเติบโตระหว่างขุนไม่น้อยกว่า 1.0 กิโลกรัมต่อวัน 
  2. เกษตรกรมีตลาดรองรับที่แน่นอน มีการประกันราคารับซื้อโคขุนไม่น้อยกว่ากิโลกรัมละ  
100 บาท และได้รับผลตอบแทนจากการพัฒนาพันธุ์โคกิโลกรัมละ 1-3 บาทต่อกิโลกรัมน้ำหนักซากเย็น 
  3. ผลผลิตทั้งโคมีชีวิต และผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด 
  4. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งโคตลอดห่วงโซ่การผลิตลดลง 
  5. มีฟาร์มโคเนื้อมาตรฐานเพ่ือการนำเข้าเขตปลอดโรค และเพ่ือการส่งออก  
  6. เครือข่ายเกษตรกรมีความเข้มแข็งในด้านการผลิต สามารถรองรับผลกระทบจากการ     
เปิดการค้าเสรีได ้

 ผลกระทบ 
  ผลกระทบเชิงบวก 
  1. ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อโคท่ีมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย  
  2. ลดการใช้เคมีจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลโค รองรับการเกษตรปลอดภัย 
  3. เพ่ิมมูลค่าพืชอาหารสัตว์ในประเทศให้เป็นเนื้อสัตว์คุณภาพที่มีราคา 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนความสำเร็จตามภารกิจของกรมปศุสัตว์หลายด้าน 
  5. สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล 
  6. สนองตอบต่อความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ 
  ผลกระทบเชิงลบ – ไม่มี 
 6.9 ตัวช้ีวัด 
  1)ประสิทธิภาพการผลิตลูกโคของแม่โคในฝูงเพ่ิมขึ้นจาก 65% เป็น 80% และมีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ย 1 กิโลกรัมต่อวัน  
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2)น้ำหนักลูกโคหย่านมอายุไม่เกิน 8 เดือน จากที่มีน้ำหนักเฉลี่ย 170 กิโลกรัม เพ่ิมเป็น 
200 กิโลกรัม 

3)จำนวนฟาร์มโคเนื้อที่ได้รับการับรองมาตรฐาน GFM3 ฟาร์ม 
4) จำนวนฟาร์มโคเนื้อที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 3 ฟาร์ม 
5)มูลค่าผลิตภัณฑ์เนื้อโคที่มีคุณภาพ สามารถทดแทนการนำเข้าอย่างน้อยปีละ 150 ล้านบาท 
 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
จะเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน 162,711,160 บาท จำแนกเป็นเงินจ่าย

ขาด จำนวน 5,636,500 บาทเงินยืมปลอดดอกเบี้ย จำนวน 79,675,160 บาท และเงินยืมดอกเบี้ย ร้อยละ 3 
จำนวน 77,399,500 บาทให้กรมปศุสัตว์ เพ่ือดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ
รองรับ FTA ตามท่ีเสนอ หรือไม่ 

ความเห็นที่ประชุม 
กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ) ได้สอบถามว่า กรมประศุสัตว์เป็น

หน่วยงานที่เสนอโครงการใช่หรือไม่ แต่เจ้าของโครงการที่นำเงินไปดำเนินงานก็คือเอกชน 2 บริษัท คือ บริษัท 
สยามบีฟ และ บริษัทพรีเมี่ยมบีฟ ใช่หรือไม ่

กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า โครงการนี้เสนอเข้ามาครั้งแรกเมื่อปี ๒๕61 โดยโครงการ
ในขณะนั้นจะมี ๒ บริษัท คือบริษัทสยามบีฟ กับบริษัทพรีเมี่ยมบีฟ เป็นเจ้าของโครงการ และจากการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการรวมถึงการทบทวนโครงการโดยกรมปศุสัตว์ ซึ่งครั้งล่าสุด บริษัทสยามบีฟได้ขอถอนตัว
ออกไป และได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมของบริษัทสยามบีฟมาเป็นเครือข่ายเกษตรกรแทน ดังนั้น โครงการนี้จึง
เหลือภาคเอกชนเพียงรายเดียว คือ บริษัทพรีเมี่ยมบีฟ จำกัด 

กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า ที่ผ่านมา โครงการที่
กองทุนสนับสนุนจะให้ภาครัฐ โดยมีกรม หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ ประเด็นที่เกิดขึ้น
ก็คือ ต้องยืนยันว่ากรมปศุสัตว์ต้องเป็นคนรับผิดชอบ ถ้าอนุมัติให้ไปแล้วเกิดความเสียหาย ไม่ได้เงินคืน หรือ
เกิดมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมา กรมปศุสัตว์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ อันนี้คือประเด็นแรกที่ตั้งข้อสังเกตุ ประเด็นที่ 2 
ในกรณีของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เวลาคนที่มาขอกู้ยืม ที่เป็นภาคเอกชนต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 
อะไรที่จะเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ถ้าเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นที่ดินต้องชัดเจน ไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถให้
ภาคเอกชนกู้ยืมแบบภาครัฐทั่วไปได้ ที่ไม่มีอะไรการันตีเลย มันไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็คือมี 2 คำถาม ฝาก
ประเด็นไว้ 

กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) ให้ความเห็นว่า กรณีตัวอย่าง
ของกองทุนสิ่งแวดล้อมตาม จะถือปฏิบัติตาม พรบ.สิ่งแวดล้อม โดยมีมีผู้จัดการกองทุน ซึ่งการให้เงินกู้
ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้รับผิดชอบหนี้สิน 100 % โดยธนาคารกรุงไทย ปล่อยกู้ตามมาตรา 30 แห่ง พรบ.
สิ่งแวดล้อม ถ้าหากไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเอกชนได้ ธนาคารกรุงไทยจะรับผิดชอบ 100 % อีกกรณีหนึ่ง
คือ กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กองทุนนี้เป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย จึงสามารถทำนิติกรรมใดๆ ก็ได้ แล้ววัตถุประสงค์ของกองทุน ก็คือ เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุน และ
อุดหนุน SMEs ตามนโยบายอยู่แล้ว แต่พอกลับมาดูกองทุน FTA ถ้าเกิดว่ามีการให้กู้กับเอกชน ใครเป็นคนทำ
นิติกรรม กรมมีอำนาจมีบทบาท ภารกิจ ตามกฎกระทรวงในการปล่อยกู้หรือไม ่

กรรมการ (นายอิทธิพงษ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า ในการประชุมครั้ง
ที่แล้วค่อนข้างกังวลว่ากองทุนจะสนับสนุนภาคเอกชนได้หรือไม่ ถึงต้องให้ไปดูเจตนารมณ์ตอนจัดตั้งกองทุนนี้
เลย ว่าให้การสนับสนุนเอกชนได้หรือไม่ ประเด็น ถ้าเป็นนิติบุคคล ก็จะมีนิติบุคคลอีกมากที่จะเข้ามาขอ
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เงินกองทุน FTA ได้ และตามที่กรมบัญชีกลางว่า ถ้าอนุมัติให้กรมปศุสัตว์ไป กรมปศุสัตว์จะต้องไปรับผิดชอบ
ทั้งหมดใช่หรือไม่ ถ้าอย่างนั้นทางคณะกรรมการฯ ไม่รับรู้ว่าเลยว่ากรมปศุสัตว์นำเงินไปให้ใคร แล้วกรมปศุสัตว์
จะรับผิดชอบทั้งหมดหรือไม่ เพราะว่ากรมปศุสัตว์เป็นผู้ที่รับผิดชอบร่วมกันในโครงการนี้  

ผู้ชี้แจง (นายธานี ภาคอุทัย รักษาการผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์) ชี้แจงว่า บริษัท พรีเมียม บีฟ 
ดำเนินธุรกิจกับเกษตรกรเบื้องต้นอยู่แล้ว แต่ประเด็นปัญหา คือ ขาดเงินทุนหมุนเวียนการที่จะรับซื้อโคของ
เกษตรกรเพ่ิมมากขึ้นในกระบวนการ ทางกรมปศุสัตว์ไปส่งเสริมเกษตรกรอยู่ในระดับนึง และยังมีเกษตรกรใน
กลุ่มนี้ต้องการตลาดที่มีความมั่นได้ใจว่า เมื่อผลิตโคแล้วสามารถที่จะจำหน่ายโคได้ตลอดเวลาที่เขาดำเนินการอยู่ 
ทางกรมปศุสัตว์ เลยดูว่าผู้ประกอบการไหนบ้างที่จะช่วยเหลือได้ ในเรื่องนี้  พบว่า พรีเมียม บีฟ เป็น
ผู้ประกอบการที่มีเกษตรกรอยู่ในเครือข่าย เกษตรกรมีความมั่นใจว่าบริษัทนี้มีความมั่นคงในการที่จะรับซื้อวัว
ของเขาได้อย่างสม่ำเสมอ แล้วทางเราก็ได้ถามเกษตรกรเพ่ิมเติมว่าถ้าเราจะมาทำเครือข่ายกับพรีเมียม บีฟ เขา
จะมีความสนใจที่จะเข้าร่วมด้วยหรือไม่ ซึ่งเกษตรกรก็มีความมั่นใจ และที่สำคัญที่เรามั่นใจเนื่องจากว่าพรีเมียม 
บีฟ เป็นโรงงานมาตรฐาน มีมาตรฐาน GMP มีมาตรฐานฮาลาล และมาตรฐานเรื่องการส่งออก ซึ่งในประเทศ
ไทยมีบริษัทที่มีมาตรฐานเรื่องการส่งออกมีเพียง 2 บริษัท คือพรีเมียม บีฟ กับบราฮิม ซึ่งตรงนี้เป็นเป้าหมาย
ของกรมปศุสัตว์ในการที่เราจะขยายตลาดเนื้อโคไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นที่เข้าใจกันว่าสินค้าแปรรูปจะ
สร้างมูลค่าได้มากกว่าสินค้าโคมีชีวิต จะตอบโจทย์มากกว่าในเรื่องของนโยบายประเทศ ในเรื่อง 4.0 ถ้าเรายัง
ขายสินค้าประถม สินค้ามีชีวิตเกษตรกรก็จะได้รับผลตอบแทนที่ยังไม่คุ้มค่า ทางพรีเมียม บีฟ ที่เราทำอยู่ก็มี 
Orderจากประเทศกัมพูชา เวียดนาม และพม่า ซึ่งทางเราก็เห็นศักยภาพตรงนี้ ส่วนภายในประเทศก็รับซื้อวัว
ของเกษตรกรในหลายระดับ ไม่ใช่ว่าวัวไขมันแทรก หรือวัวคุณภาพสูงอย่างเดียว ยังมีการรับซื้อโคในระดับที่ไม่
มีไขมัน เข้าสู่ในเรื่องของตลาด เนื้อโคไขมันแทรกเขาได้เข้าไปในแม็คโคร โลตัส โมเดิ้นเทรด ในส่วนของ
ระดับกลาง ๆ ระดับที่ไม่มีไขมันแทรกเขาก็มีตลาดรองรับ 

กรรมการ (นางสาวลัดดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ) สอบถามว่า ในประเทศไทยมีแค่ 2 
บริษัทหรือ ที่ได้มาตรฐานนี้ ถ้าเป็นบริษัทใหญ่อย่างที่ทางกรมปศุสัตว์กล่าวมา ทำไมมีทุนจดทะเบียนเพียงล้าน
เดียว อยากให้ดูความมั่นคงของบริษัท ดูจากงบการเงินแล้วยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ตลาดเขาคือตลาดอาเซียนใช่
หรือไม่ และขอถามถึงวิธีการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ที่จะไปทำสัญญากับบริษัท มีข้อนิติกรรมอะไรที่จะทำ
ให้มั่นใจไดว้่าบริษัทจะไม่มีปัญหาเรื่องผิดนัดชำระหนี้ภายหลัง  

ผู้ชี้แจง (นายธานี ภาคอุทัย รักษาการผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์) ชี้แจงว่า ระเบียบการให้เงินกู้
กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ในส่วนของการให้เงินกู้จะมีการทำสัญญา 

กรรมการ (นางสาวลัดดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ) สอบถามว่า เข้าใจว่าเกษตรกรเป็นผู้ทำ 
แต่ว่าบริษัททางกรมปศุสัตว์จะทำอย่างไร 

ผู้ชี้แจง (นายธานี ภาคอุทัย รักษาการผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์) ชี้แจงว่า ในการทำนิติกรรม
สัญญาจะให้หลักการเดียวกันกับการทำสัญญาปล่อยเงินกู้ให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ซึ่งการให้เงินกู้จะ
ปล่อยให้ตามกิจกรรมที่ทำแผนการเบิกจ่ายเงิน แล้วจะมีการกำกับดูแลควบคุมเป็นระดับ ซึ่งโครงการจะขอ
เงินกู้ในการซื้อฟาร์มและซ้ือที่ดินแล้วนำหลักทรัพย์นั้นมาค้ำประกันเงินกู้โดยการจดจำนอง 

กรรมการ (นางสาวลัดดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ) สอบถามว่า ที่ดินที่จำนำมาค้ำประกัน 
เป็นที่ดินที่ได้จากเงินกองทุน ทางบริษัทไม่มีทรัพย์สินอ่ืนที่จะนำมาค้ำประกันเลยหรือ แบบนี้ก็เท่ากับว่าเป็น
ทรัพย์สินที่มาจากเงินกู้ของกองทุนเอง 

กรรมการ (นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ให้ความเห็นว่า 
การที่กรมปศุสัตว์แจ้งว่าในส่วนของหลักทรัพย์ค้ำประกันของภาคเอกชน บริษัทพรีเมียม บีฟ ได้เสนอหลักทรัพย์
ค้ำประกันเงินกู้ได้แก่ฟาร์มเนื้อที่ 160 ไร่ 43 ตรว. และสำนักงานโรงเรือนจำนวน 31 หลัง ราคาประเมิน 
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105 ล้านบาท มีอยู่แล้วหรือว่ายังไม่มี กรมปศุสัตว์ได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมทั้งลงพ้ืนที่ประเมินในเบื้องต้น
แล้วแสดงว่าต้องมีแล้วใช่หรือไม่ เป็นเอกสารที่กรมปศุสัตว์ส่งมาตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562 ในเอกสารที่
ประชุม 5.1-18,19  

ผู้ชี้แจง (นายธานี ภาคอุทัย รักษาการผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์) ชี้แจงว่า ส่วนนี้จะเป็นมูลค่า
ของฟาร์มที่ทางบริษัทจะไปซื้อทั้งหมด ในฟาร์มจะมีพ้ืนที่ จะมีโรงเรือน ซื้อมาเรียบร้อยแล้วจึงจะนำมาจำนอง
กับกรมปศุสัตว์ 

กรรมการ (นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) สอบถามว่า 
ราคาที่จะประกันโคต้นน้ำ เราจะประกันราคาท่ีกิโลกรัมละ 110 บาท แต่ส่วนโคกลางน้ำกับโคปลายน้ำประกัน
ราคาที่ 100 บาท ยังสงสัยว่าโคต้นน้ำตัวเล็กกว่า เป็นลูกโคที่พ่ึงหย่านมแต่ประกันในราคาที่สูง โคกลางน้ำกับ
โคปลายน้ำเป็นโคท่ีมีอายุแล้ว ที่จะซื้อขายได้แล้วแต่เรากลับให้ราคาถูก 

ผู้ชี้แจง (นายธานี ภาคอุทัย รักษาการผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์) ชี้แจงว่า ที่ให้ราคาโคกลาง
น้ำและโคปลายน้ำราคาถูกว่าโคต้นน้ำ เพราะว่า มีเรื่องน้ำหนักที่เพ่ิมขึ้น โครงการจะซื้อโคต้นน้ำที่น้ำหนัก 
200 กิโลกรัม พอนำมาเลี้ยงขุนน้ำหนักจะเพ่ิมขึ้นเป็น 400 กิโลกรัม และ 550 กิโลกรัมเป็นน้ำหนักสุดท้าย 
ฉะนั้นน้ำหนักที่เพ่ิมขึ้นก็ทำให้มาเฉลี่ย ทำให้ราคาที่รับซื้อก็จะรับต่ำลง เกษตรกรเลี้ยงแม่โคในระยะยาวให้ลูก
มาในน้ำหนักที่น้อยอยู่ท่ี 200 กิโลกรัม แทบจะไม่ได้อะไรเลยจึงให้ราคาท่ีสูงขึ้น  

กรรมการ (นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) สอบถามว่า 
การประกันราคาจริงอยู่ว่า ในวันนี้ราคาโคอยู่ที่ 80 – 90 บาท แต่เราให้ที่ราคา 110 บาท ซึ่งสูงกว่าราคา
ตลาด แต่ระยะเวลาของโครงการ 5 ปี หากราคาขยับขึ้นไปแต่ราคาประกันอยู่ตรงนี้ เกษตรกรอาจไม่ได้รับ
ผลประโยชน์ อยากให้ทางกรมปศุสัตว์คิดราคาประกันที่มีความยืดหยุ่น เป็นว่าเราจะประกันราคาที่สูงกว่า
ตลาด 10% อย่างนี้จะดีกว่าหรือไม่ แบบนี้จะเห็นภาพว่าเราให้กับเกษตรกร โคต้นน้ำให้ราคาสูงเพราะว่า
น้ำหนักน้อยอาจจะสูงกว่าราคาตลาด 10 – 15% ส่วนโคกลางน้ำกับโคปลายน้ำก็สูงกว่า 10% หรือ 5% 
แบบนี้ ซึ่งกองทุนฯ ก็จะต้องไปติดตามประเมินว่ามีการรับซื้อในราคานี้จริงหรือไม่ 

ผู้ชี้แจง (นายธานี ภาคอุทัย รักษาการผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์) ชี้แจงว่า ครั้งแรกที่เสนอ
โครงการมาก็เสนอมาในลักษณะสูงกว่าตลาด 10% ทางคณะกรรมการให้ความเห็นว่าหากเรากำหนดราคาที่
แน่นอนแบบนี้จะเห็นภาพที่ชัดเจนมากกว่า ทางเราเลยปรับมา แต่อย่างไรก็ตามราคาประกันเราได้ประกันที่ 
110 บาท ตลอดเวลา และต้องเป็นไปตามกลไกของตลาดด้วย หากตลาดราคาสูงกว่านี้เราก็จะปรับราคาสูง
กว่านี้ตามไปด้วย แต่ถ้าต่ำกว่านี้เราก็จะกำหนดที่ราคา 110 บาท เป็นเกณฑ์อยู่แล้ว นี่ก็คือความมั่นใจที่ทาง
ผู้ประกอบการและทางกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ คุยกันจนเข้าใจแล้วว่านี่คือหลักการที่จำดำเนินการร่วมกัน 

กรรมการและเลขานุการ สอบถามว่า ที่กรมปศุสัตว์ลงไปตรวจสอบตามข้อบังคับกองทุนฯ 
จะต้องประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คำว่าเกษตรกรรมก็คือการเลี้ยงสัตว์ ทางกรมปศุสัตว์สามารถยืนยัน
ได้หรือไม่ว่าทางบริษัทพรีเมียม บีฟ เขาประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์เป็นหลักในการที่จะทำธุรกิจนี้ และตอนที่
ไปตรวจมีโคเลี้ยงอยู่ในฟาร์มเยอะหรือไม่ 

ผู้ชี้แจง (นายธานี ภาคอุทัย รักษาการผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์) ชี้แจงว่า หลังจากที่ได้รับ
คำแนะนำจากคณะกรรมการ กรมปศุสัตว์ก็ได้ไปตรวจสอบเรื่องของการประกอบธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ของ
ฟาร์มพรีเมียม บีฟ พบว่ามีการเลี้ยงโคมาตั้งแต่ปี 2555 มีแหล่งพ้ืนที่ที่เลี้ยงคืออำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ 
และที่ทับสแก เกษตรกรก็มีการเลี้ยงโคมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ในเรื่องของการแปรรูปหลังจากเลี้ยงโคมี
ชีวิต มีการแปรรูปตั้งแต่ปี 2556 ที่ อ.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ หลังจากนั้นก็ย้ายการผลิตมาที่อำเภอหนองหญ้าไซ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งบริษัทได้พัฒนาการเลี้ยงโคของเกษตรกรจนกระทั่งถึงในเรื่องของการแปรรูปทำให้ห่วงโซ่
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อุปทานมีความเชื่อมโยง และในช่วงที่ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบพบว่า ฟาร์มของบริษัทมีโคอยู่ในฟาร์มประมาณ 
250 ตัว 

ประธานกรรมการ สอบถามฝ่ายเลขาว่า ทางกรมปศุสัตว์ได้ปรับปรุงโครงการและตอบคำถาม
ของคณะกรรมการบริหารฯ ที่ได้ให้ข้อสังเกตในการประชุมครั้งที่แล้วหมดเรียบร้อยหรือไม่ ยังมีข้อกังวลอะไรที่
กรมปศุสัตว์ยังไม่ได้ตอบหรือไม่  

กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ประเด็นที่ 1 ที่ผ่านมาคณะกรรมการฯ มีความกังวลใน
เรื่องของการดำเนินธุรกิจของบริษัทว่ามีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักหรือไม่ ซึ่งทางกรมปศุสัตว์ก็
ยืนยันว่าบริษัทประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก ประเด็นที่ 2 คือ มีความกังวลในเรื่องผลประโยชน์ของ
โครงการว่าเกษตรกรได้รับผลประโยชน์จากโครงการหรือไม่ ซึ่งในเรื่องนี้กรมปศุสัตว์ได้ร่วมกับเจ้าของโครงการ 
มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโครงการ โดยเปลี่ยนจากบริษัทสยาม บีฟ เป็นเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรกร มีการ
ให้ผลประโยชน์ในเรื่องของการประกันรายได้ให้เกษตรกร และให้เกษตรกรมีผลประโยชน์ในเรื่องของการปันผล
จากการดำเนินธุรกิจของบริษัท  

ผู้ชี้แจง (นายธานี ภาคอุทัย รักษาการผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์) ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า โครงการนี้
เป็นโครงการต้นแบบที่ตอบโจทย์ในเรื่องของตลาดนำการผลิต ตลาดจะเป็นตัวบอกเป้าหมายในการผลิต ซึ่ง
โครงการนี้ตลาดมีความต้องการวัวอยู่ในระบบ 3,000 ตัว ฉะนั้นการเลี้ยงโคจะกระจายลงไปสู่ เกษตรกร 
เกษตรกรก็จะมีความมั่นใจในการที่จะผลิตโคที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการ ที่สำคัญกรมปศุสัตว์ได้เข้าไปมี
ส่วนสนับสนุนในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื ่องของการกำกับติดตามในทุกกระบวนการ มี การ
วางแผนก่อนที่เกษตรกรจะดำเนินการ หรือก่อนที่จะเซ็นสัญญาจะมีการทำแผนการดำเนินงาน และมีการกำกับ
ติดตามดูแลเรื่องของการปฏิบัติตามแผนให้ปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด โดยที่กรมปศุสัตว์มีการแต่งตั้งคณะทำงาน
ตั้งแต่ในระดับกรม ระดับเขต ระดับจังหวัด ในการบริหารโครงการ จะมีความมั่นใจว่าโครงการ ที่เราได้
ดำเนินการไปอยู่ในกระบวนการกำกับดูแลของเราตลอดห่วงโซ่อุปทาน เกษตรกรก็ได้รับประโยชน์ที่สำคัญที่สุด
คือในเรื่องของการเพ่ิมมูลค่า การแปรรูปสินค้าจะเป็นเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อน นี่คือภาพรวมและคือ
เป้าหมายของโครงการที่จะนำเรียนคณะกรรมการในเรื่องของการสร้างความมั่นใจ และกรมปศุสัตว์ก็มีความ
มั่นใจที่จะนำเสนอโครงการนี้ ในเรื่องของการกำกับติดตามดูแลโครงการอย่างใกล้ชิด 

กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) ประเด็นที่ 1 ด้วยข้อบังคับ
ภาคเอกชนมีวัตถุประสงค์ดำเนินงานด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก พอดูในงบการเงินเขาที่มี Audit รับรองมา
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจหลักคือจำหน่ายเนื้อสัตว์ การจำหน่ายเนื้อสัตว์ถือว่าเป็นเกษตรกรรมหรือไม่ 
และที่บอกว่ามีใบเสร็จการซื้อโค อยู่ในต้นทุนขายเป็นสินค้าคงเหลือ คือการซื้อเนื้อมาเพ่ือฆ่าและขาย แบบนี้คือ
เกษตรกรรมหรือไม่ ประเด็นที่ 2 งบที่ส่งกรมสรรพากรเขาส่งให้เราหรือไม่ ประเด็นที่ 3 สถานะของบริษัทไม่ได้
มั่นคงมีทุนเรือนหุ้น 1 ล้านบาท ในหมายเหตุคาดว่าจะเพ่ิมทุนอีก 1 ล้านบาท เป็น 2 ล้านบาท แต่ในหนี้สิน
ระยะยาวมีเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้น ปี 60 จำนวน 6 ล้านบาท ปี 61 จำนวน 11 ล้านบาท ซ่ึงดูจากงบแล้วไม่
น่าเชื่อถือ จึงต้องการเห็นงบการเงินที่ส่งกรมสรรพากร ประเด็นที่ 4 หากบริษัทนี้ส่งขายในต่างประเทศจริง ไม่
เห็นค่าธรรมเนียมการส่งออกในงบการเงิน และในงบการเงินไม่ปรากฏว่ามีทรัพย์สินที่เป็นที่ดิน ซึ่งบริษัทมี
อุปกรณ์สุทธิประมาณ 3,790,000 บาท และเม่ือดู MOU บริษัทเหมือนไปใช้สถานที่ราชการ  

กรรมการ (นางสาวลัดดาวัลย์  คำภา ผู้ทรงคุณ วุฒิ ) ให้ความเห็นว่า เห็นตรงกับ
กรมบัญชีกลาง คือฟังดูแล้วผู้แทนกรมปศุสัตว์เห็นว่าเป็นบริษัทมั่นคงใหญ่ แต่ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท มัน
น้อยมาก แล้วงบการเงินทั้งหมดสามารถแต่งทางบัญชีได้หมด พอถามถึงหลักค้ำประกันที่ผู้แทนกรมปศุสัตว์
บอกว่าได้เงินกองทุนแล้วจะนำไปซื้อที่ดินแสดงว่าบริษัทไม่มีที่ดิน จึงต้องเงินไปซื้อที่แล้วนำมาค้ำประกันจะใช่
หรือไมเ่ป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง เพราะดูแล้วไม่มีหลักทรัพย์ที่จะนำมาค้ำประกันได้เลย 
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กรรมการและเลขานุการ สอบถามว่า ตามที่บริษัทแจ้งว่าจะมีการส่งออกโคเนื้อไปยังตลาด
ต่างประเทศ มีการทำสัญญาซื้อขายหรือ MOU หรือไม ่

ผู้ชี้แจงโครงการ (นายสุริยศักดิ์ ภูธิปฐิติพงศ์ กรรมการผู้จัดการฟรีเม่ียมบีฟ) ชี้แจงว่า 
ล่าสุดมีการเซ็นสัญญาส่งเนื้อไปที่ประเทศเมียร์ม่า กัมพูชา และมาเลเซีย ซึ่งระหว่างนี้อยู่ระหว่างการรอ
มาตรฐานฮาลาลกลางของมาเลเซียมาตรวจสอบ ในส่วนของกัมพูชาจะมีการส่งออกไปในสิ้นเดือนนี้ เพราะว่า
กัมพูชาเขาไม่ดูเรื่องมาตรฐานฮาลาลเท่าไหร่นัก แต่เมียร์ม่า และที่มาเลเซียใช้มาตรฐานฮาลาล ที่มาเลเซีย
บริษัทได้มีการทำสัญญาไปแล้วโดยมีกรมปศุสัตว์เป็นสักขีพยาน มีท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นาย
อนันต์ สุวรรณรัตน์) เป็นประธานในที่ประชุม เซ็นสัญญาไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี้  

ประธานกรรมการ ให้ความเห็นว่า ถ้าบริษัทมีหลักฐานประกอบมาแสดงให้กรรมการได้
พิจารณาจะสะดวกขึ้น แต่ข้อที่สำคัญคือ เรื่องของหลักทรัพย์ที่จะนำมาค้ำประกันต้องชัดเจนว่าคืออะไร ซึ่ง
กรรมการต้องการความมั่นใจในประเด็นนี้ กองทุนฯ ก็อยากเห็นโครงการขับเคลื่อนไปได้ แต่ก็ต้องให้กรรมการ
มีความเชื่อมั่นว่าโครงการจะขับเคลื่อนไปได้ ถ้าบริษัทสามารถเคลียร์เรื่องหลักทรัพย์ได้ชัดเจน กรรมการฯ จะ
ไดพิ้จารณาสนับสนุนโครงการต่อไป 

ผู้ชี้แจงโครงการ (นายสุริยศักดิ์ ภูธิปฐิติพงศ์ กรรมการผู้จัดการฟรีเม่ียมบีฟ) ชี้แจงว่า ใน
เรื่องที่ดินที่จะนำมาใช้ค้ำประกัน เราใช้วิธีการเหมือนสถาบันการเงิน ก็คือ เราไปซื้อบ้านเราไปกู้ธนาคาร โดย
ตอนนี้เหมือนกับการวางเงินดาวน์ ตอนนี้เรามีการวางเงินดาวน์ไปแล้ว 5 ล้านบาท แล้ว ณ ตอนนี้ที่แปลงนั้นมี
สิ่งปลูกสร้างแล้วก็จริง แต่ยังไม่มีเครื่องจักร ไม่มีโคลง เดี๋ยวมีเครื่องจักรมีโคลงไปคณะกรรมการฯของกรมปศุ
สัตว์ก็สามารถไปตรวจสอบได้ซึ่งมีอยู่แล้ว ภายในระยะเวลา 1 ปี มูลค่าในฟาร์มเกิน 100 กว่าล้านแน่นอน ซึ่ง
กรมปศุสัตว์ผู้ที่ได้รับเงินจาก FTA มาดูแลเขาก็ต้องไปตรวจสอบว่ามีโคจริงหรือเปล่า เครื่องจักรเพ่ิมหรือเปล่า 
ซึ่งตรงนี้สามารถตรวจสอบได้ และหากเราคิดว่าโคในฟาร์ม 2,000 ตัว ตัวละ 50,000 บาท ก็ประมาณ 100 
ล้านบาท แล้ว โค 2,000 ตัว ไม่สามารถเคลื่อนย้ายขายได้ในวันเดียวอยู่แล้ว คือโครงการนี้ได้ประโยชน์ไม่ใช่
แค่เอามาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโค มันตอบสนองผู้ที่เลี้ยงต่ออีกว่าสามารถซื้ออาหารในราคาต้นทุนที่ต่ำได้อีก สำหรับ
โรงงานที่ อ.หนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เอามาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่ได้เพราะเป็นที่ของราชการ ใน
เรื่องหลักทรัพย์ทุกสิ่งทุกอย่างกรมปศุสัตว์ได้มีการตรวจสอบหมดแล้ว และในการเบิกจ่ายเงินไม่ใช่ว่าได้รับ
อนุมัติแล้วจะหายหรือบริษัทได้เงินทั้งก้อนก็ไม่ใช่ ก็จะได้รับเงินแบบเป็นงวดๆ ทยอยเบิกจ่ายไป 

ผู้ชี้แจงโครงการ (นายเมธี สุกุลธนาศร อุปนายกสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย) ชี้แจงว่า 
ในเรื่องของหลักทรัพย์ ถามว่ามีความเสี่ยงไหม ก็เห็นใจแทนผู้ให้งบประมาณถ้ามองทางนี้เหมือนธนาคาร เราก็
มองว่าธนาคารมีความเสี่ยง แต่ถามว่าถ้าเรามองโคเป็นมอเตอร์ไซด์หรือว่ารถยนต์ จริงๆขบวนการของการซื้อ
ขายมองว่า 1 ตัว มีมูลค่าเท่านี้ วันนี้คุณซื้อโคแล้วมาเบิกตามงวดโคจริงที่ลง ตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นความเสี่ยงอยู่ที่
กระบวนการการจัดการทางการเงิน วันนี้ ธ.ก.ส. รวมกลุ่มกัน 10 คน แล้วกู้ได้ 5 ล้านบาท ตรวจโคเสร็จรับเงิน
อันนี้ก็เป็นการลดความเสี่ยงได้ส่วนหนึ่ง คือถ้ามองแต่หลักทรัพย์อย่างเดียว ในประเทศไทยคงไม่มีเกษตรกรคน
ไหนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนตรงนี้ได้ แต่อยากให้ปิดความเสี่ยงตรงนี้โดยการ ถ้าดูในโครงการในสิ่งที่เป็นสิ่ง
ปลูกสร้างกับที่ดินมัน cover ด้วยตัวของมันเองแต่ที่มีปัญหา cash flow ที่เกินมาผมมองดูประมาณสัก 80 
ล้านบาท แต่ว่า 80 ล้านบาท นี่ reference โดยกรมปศุสัตว์ช่วยในเรื่องของการติดตามตรวจสอบ  RFID ID 
ก่อนเบิกเงินซึ่งสามารถเขียนเป็นงวดในการเบิกเงินได้ผมว่าตรงนี้ลดความเสี่ยงในเรื่องของหลักทรัพย์ได้ ผม
อยากให้มองโคเป็นหลักทรัพย์เพราะว่าโคเรามาทำธุรกิจไม่ได้เอาโคมาทิ้งขว้าง ตัวโคท่ีขึ้น RFID ID กับโครงการ
หรือกับวิสาหกิจแล้วนี่ให้มีคณะกรรมการฯตรวจสอบ ซึ่งในแผนทางกรมปศุสัตว์มีอยู่แล้วถ้าวันนี้เราเอา
หลักทรัพย์ cover ไม่จำเป็นต้องมาขอ FTA เกษตรกรกู้ธนาคารได้ ถ้าวันนี้ยังมองเกษตรกรด้วยหลักทรัพย์ไม่มี
ทางผ่านโครงการนี้ได้เลย แต่ถ้ามองว่าตัวธุรกิจที่จะมาทำร่วมกันด้วยเอกชนให้ความร่วมมือส่วนหนึ่ง เกษตรกร
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ส่วนหนึ่งแล้วใช้การตรวจสอบ reference ต่างๆที่สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นจากกรมปศุสัตว์เรื่องของ RFID ID 
ด้วยใช้กระบวนการของกรมที่มีอยู่แล้วในทุกพ้ืนที่แล้วเอางวดตัวนี้มาส่งแล้วเบิกเงินไปแต่ละงวดในแต่ละ
วิสาหกิจทำได้ วันนี้ ธ.ก.ส. รวมกลุ่มอย่างเดียว หลักทรัพย์ไม่ต้องโคมาแล้ว 5 ตัว กรรมการตรวจรับมีใครบ้าง
รับผิดชอบ มีความเสี่ยงแต่สุดท้ายมีหลักฐานชัดเจนคนค้ำคนก็หนีไม่ออก อันนี้เป็นกระบวนการในเรื่องของการ
ใช้เงินมากกว่า เพราะว่าถ้าจะเอาหลักทรัพย์ cover โครงการนี้ประเมินที่ดินนี้ต้องมีไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท 
ถึงจะใช้เงินตรงนี้ได้ แต่วันนี้เรามาในฐานะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบกับที่รัฐบาลไปเจรจา FTA กับประเทศ
ต่างๆ ทุกประเทศที่มีผล มันมีผลกับเราจึงมาขอความเห็นใจจากคณะกรรมการฯ ท่านต้องช่วยผมนิดหนึ่งได้
ไหม ท่านมองว่าเป็นหลักทรัพย์ได้ ไปด้วยกันได้มองอนาคตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในบ้านเรา และก็อาจเป็น
ตัวอย่างนำร่องในโครงการต่อๆไป เพราะมองว่าโคเนื้อยังมีอีกหลายโครงการที่รอความช่วยเหลืออยู่ ซึ่งวันนี้
กองทุนฯจะหมดแล้ว แต่การแข่งขันยังสู้กับต่างประเทศไม่ได้เลย เราจึงอยากผลักดันโครงการที่เข้ามาแรกๆให้
ผ่านไปก่อน อยากน้อยมีเส้นเลือดเส้นเล็กๆหล่อเลี้ยงเกษตรกรไว้บ้างแทนที่จะล่มสลายไปมากกว่านี้ เพราะ
วันนี้ผมกล้าพูดเลยว่านอมินีจากจีนก็มาแล้วจากเขมรก็มาแล้ว แต่ว่าไทยเรายังไม่มีมาตรการป้องกันเลยที่จะ
ต่อสู้กับเขา ก็อยากจะฝากคณะกรรมการฯ ทุกท่านด้วยว่าช่วยได้ไหม ผมมองว่าหลักการของ ธ.ก.ส. เขาก็มี
โครงการแบบนี้อยู่แล้ว 

กรรมการ (นางอัญชนา ตราโช ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ถามว่า ในเอกสารที่
บริษัทส่งให้ ซื้อฟาร์มโคใช้เงิน 35 ล้านบาท แล้วที่บริษัทสมทบที่จะซื้อโคขุนและซื้อฟาร์มอีก 40 ล้านบาท ใช่
ไหม อันนี้ในเงินทุนหมุนเวียนจะมีเงินทุนหมุนเวียนที่จะซื้อโคก่อนขุนและก็ปัจจัยการผลิต 10 ล้านบาท แล้วก็
จะมีอีกส่วนหนึ่งซื้อโคขุนปลายน้ำเพ่ือแปรสภาพอีก 25 ล้านบาท ตรงนี้จะสามารถปรับลดเงินทุนหมุนเวียนลง
อีกได้ไหม หรือว่าจำเป็นต้องใช้ถึง 35 ล้านบาท ทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ และมีโคที่จะจัดซื้อแน่นอนใช่ไหม 

ผู้ชี้แจงโครงการ (นายสุริยศักดิ์ ภูธิปฐิติพงศ์ กรรมการผู้จัดการฟรีเม่ียมบีฟ) ชี้แจงว่า ถ้า
เราดูทุกเครือข่ายจำเป็นต้องใช้เพราะถ้าเราไปลดเครือข่ายแต่ละเครือข่ายจะขาดสภาพคล่อง สำหรับเรื่องโคได้
เริ่มเลี้ยงแล้ว และมีโคพร้อมที่จะรับซื้อจากเกษตรกร 

ผู้ชี้แจงโครงการ (นายเมธี สุกุลธนาศร อุปนายกสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย) ชี้แจงว่า 
จริงๆโดยบริบทของ cash flow จริงๆแล้วเรามองในลักษณะ OD ขอไว้ก่อนแล้วใช้เพราะว่าวันนี้กล้าพูดเลยว่า
ถ้า PO กันจริงๆโดยกรอบนี้ไม่พอทำ cash flow แน่นอน 25 ล้านบาท ถ้าคิดเป็นเนื้อโคน่าจะประมาณแค่ไม่
ถึง 1,000 ตัว ใน cash flow ที่จะใช้ ถ้าเราเชือด 4 เดือน ในการขุน ถ้าเดือนละ 300 ตัว ก็ 1 ,200 ตัว 
cash flow นี้จริงๆไม่พอ แต่ถ้าเรามองว่ามองกว่านั้นก็จะใช้หนี้รัฐลำบากอีก เพราะว่า 3 เปอร์เซ็นต์ นี่ถ้าไม่ใช่
เอกชนทำไม่ได้ ท่านลองดูว่ากลุ่มวิสาหกิจเราขอดอกเบี้ย 0% ทีนี้ในกรณีดอกเบี้ย 0% ถ้ามองเรื่องหลักทรัพย์
ไม่ได้ก็อยากให้มองในเรื่องของตัวโคเป็นหลักทรัพย์ โดยใช้กรมปศุสัตว์ ใช้ ธ.ก.ส. หรือใช้กลุ่มค้ำกลุ่ม ใช้ ธ.ก.ส. 
ในเรื่องของการเบิกเงิน 

กรรมการ (นางอัญชนา ตราโช ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ถามว่า เมื่อกี้บอกว่า
มีการลงทุนในโรงเชือดของเทศบาลตั้ง 40 – 60 ล้านบาท อยู่แล้วถ้าเกิดเราสมมุติเราเอาเครื่องมืออุปกรณ์อยู่
ในโรงเชือดนั้นมาเป็นหลักทรัพย์ด้วยจะได้ไหม 

ผู้ชี้แจงโครงการ (นายเมธี สุกุลธนาศร อุปนายกสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย) ชี้แจงว่า 
ทำได้ แต่ว่าตัวโรงเรือนคงไปด้วยไม่ได้เพราะว่าติดในข้อบังคับของเทศบาล แต่ว่าเครื่องจักรในโรงแปรสภาพโค
ไม่ว่าจะเป็นห้องเย็น อุปกรณ์ต่างๆ ก็ข้ึนทะเบียนเครื่องจักรอุตสาหกรรมสามารถทำได้เพ่ือให้โครงการเกิด 

ผู้ชี้แจงโครงการ (นายสุริยศักดิ์ ภูธิปฐิติพงศ์ กรรมการผู้จัดการฟรีเม่ียมบีฟ) ชี้แจงว่า ถ้า
เป็นไปได้อยากเรียนเชิญไปดูว่าสิ่งที่ได้พูดไปที่ทำไปเป็นจริง เครื่องจักรรวมกันตอนนี้ก็หลัก 10 กว่าล้านบาท 
แต่ว่าที่เราอยากขอเพ่ิมเพ่ือที่อยากส่งออกไปต่างประเทศ ถึงต้องมีการขอกู้เงินในส่วนนี้ด้วย 
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ประธานกรรมการ ให้ความเห็นว่า ตอนนี้ต้องถามกรรมการฯ ซึ่งผมเห็นว่าการช่วยเหลือของ
กองทุนฯ จะต้องมีสิ่งที่แตกต่างกว่าที่จะไปขอธนาคารพาณิชย์อย่างที่ท่านพูด กรรมการฯ ได้ฟังชัดเจนแล้วจาก
ทั้งผู้แทนบริษัท ทั้งผู้แทนจากฝั่งผู้แทนเกษตรกร แล้วก็ขีดความสามารถต่างๆ ที่ท่านพูดรวมไปถึงกรมปศุสัตว์ก็
ให้ความชัดเจนในประเด็นต่างๆ เดี๋ยวขอให้กรรมการฯพิจารณาอีกสักครั้งหนึ่ง ซึ่งอยากถามความเห็น
กรรมการฯ ว่าหลักทรัพย์ที่ว่ามีอะไรได้บ้าง ที่ดินได้หรือไม่ และขอสอบถามฝ่ายเลขานุการว่าคณะกรรมการฯ 
มีอำนาจหน้าที่อย่างไร 

กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ในส่วนของอำนาจของคณะกรรมการฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ. 
การบริหารทุนหมุนเวียน ปี 2558 มาตรา 21 มีอำนาจในเรื่องการกำกับดูแลกองทุนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์กองทุนฯ ซึ่งตามข้อบังคับของคณะกรรมการฯ ข้อ 12 การจ่ายเงินกองทุนฯ ให้จ่ายตามมติ
คณะกรรมการฯ ในลักษณะหมุนเวียนหรือจ่ายขาดภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนดังนี้ สนับสนุนแผนงาน
โครงการงานกิจกรรมเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรที่หน่วยงานรัฐเกษตรกรหรือภาคเอกชน
เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ และค่าใช้จ่ายผ่านกองทุนฯในแต่ละงบประมาณก็คือ 2 ข้อ เขียนไว้
กว้างๆ ค่าใช้จ่ายผ่านกองทุนในปีแต่ละงบประมาณอันนี้เขียนไว้กว้างๆไม่เกี่ยว ในส่วนของปรับโครงสร้างก็มี
นิยามเขียนไว้ชัดเจน คำว่าปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร หมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เสริมสร้าง 
ส่งเสริม การสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การพัฒนาเพ่ิมคุณภาพการผลิต ตลอดจน
การแปรรูปการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าที่ได้รับ
ผลกระทบไปยังสินค้าอ่ืนๆ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีของทรัพย์สินที่เกิดจากโครงการ เรามีข้อบังคับของกองทุน
ฯที่เขียนไว้อย่างชัดเจนในกรณีที่โครงการมีทรัพย์สินเกิดขึ้น โดยการใช้เงินทุนหมุนเวียนไปดำเนินการก็ให้เป็น
ทรัพย์สินของกองทุนฯจนกว่าจะมีการคืนเงินเสร็จสิ้น ทรัพย์สินนั้นจึงจะตกเป็นของเจ้าของโครงการ 

กรรมการ (นาวสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า การนำเงินของกองทุนฯ ไป
ซื้อที่ดิน ก็คือทรัพย์สินของเรา อย่างนี้ก็ไม่ใช่การค้ำประกัน ทีนี้เมื่อเราถามเรื่องค้ำประกัน บริษัทก็จะไม่ค่อย
ตอบ ประเด็นคือถ้าเกิดความเสียหายมาต้องรับผิดชอบ จริงๆ แล้วก็เห็นประโยชน์ของโครงการที่จะทำ เห็น
โอกาส เพียงแต่ว่าบริษัทนี้ไม่มีอะไรเป็นหลักทรัพย์เลย ถ้าเขามีหลักทรัพย์ มีที่ดินบ้างเราจะสบายใจ อันนี้คือ
อาศัยความเชื่อใจอย่างเดียว ซึ่งการประกอบธุรกิจก็ไม่แน่ ก็หนักใจ 

ประธาน สอบถามว่า หากบริษัทมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันบางส่วน เช่น ที่ดิน แตไ่ม่เต็มวงเงิน
ที่ขอกูท้ั้งหมด 80 ล้านบาท คณะกรรมการฯ จะพิจารณาอย่างไร 

กรรมการ (นาวสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า ก็คงต้องดูเหมือนกันว่า
จะต้องอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมว่าอย่างน้อยต้องมีสักเท่าไหร่ 

กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ให้ความเห็นว่า หลักทรัพย์
ค้ำประกันที่โครงการนำเสนอเป็นหลักทรัพย์ที่เกิดจากการใช้เงินกองทุนฯ ไปซื้อ ซึ่ งตามข้อบังคับของคณะ
กรรมการฯ ข้อ 47 ทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้เงินกองทุนเป็นทรัพย์สินของกองทุน ดังนั้นจึงไม่สามารถนำ
ทรัพย์สินดังกล่าวมาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ และด้วยสถานการณ์การเงินของกองทุน กับการที่กองทุน 
ให้เงินช่วยเหลือในส่วนของโคเนื้อ โคนม ที่ผ่านมา และก็โครงการนี้เสนอขอเงิน 100 กว่าล้านบาท ซ่ึงผลผลิต
ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ที่เกษตรกร 420 ราย จากเอกสารได้มา จึงมองว่าความคุ้มค่าของเงิน 100 กว่าล้านบาท 
นำไปช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ FTA ในเรื่องอ่ืนนอกจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อโคนมจะดีกว่า 

กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า ควรมีหลักทรัพย์ค้ำ
ประกันเต็มวงเงินตามมติคณะกรรมการฯ ที่ให้ไว้เดิม ซึ่งตั้งแต่แรกถ้ามีหลักประกันมา cover ก็ได้เลย เพราะว่า
เราไม่อยากเผชิญความเสี่ยง ซึ่งถ้าสุดท้ายแล้วเกิดเหตุอะไรขึ้นมา เขาพลาดแล้วกรรมการฯ ต้องรับผิดชอบตรง
นั้น ซึ่งต้องเรียนว่า ผมเคยอยู่กับคดีกล้ายางมาเยอะมาก เลยมีความรู้สึกว่าเวลา ส.ต.ง. ตัดสินอะไรก็แล้ว เขา
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ไม่มีการผ่อนให้ผู้อนุมัติ คือจริงๆ อยากให้โครงการเดินต่อไปได้แต่ประเด็นคือเวลาถูกตัดสิน เราไม่ได้รับการ
ผ่อนปรนเหมือนกัน ความเสี่ยงจึงตกอยู่กับกรรมการ การพิจารณาโครงการในครั้งแรก ผมพูดถึงหลักประกัน 
โดยเฉพาะหลักประกันจากธนาคารพาณิชย์ เพราะบริษัทขอเงินเยอะขนาดนั้น เพราะถ้าเขามีศักยภาพกู้ไป
เท่าไหร่หลักประกันก็ควรต้องมีเท่านั้น 

 
กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง)  ให้ความเห็นว่า มติ

คณะกรรมการฯ ปี 2561 มีความชัดเจนแล้วว่า เจ้าของโครงการต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมเต็ม
จำนวน และที่บริษัทยกตัวอย่างเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือสามารถจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันทางธุรกิจ
ได้ แต่ว่าคนที่จะรับจดจะต้องไปขออนุญาตกระทรวงการคลังขึ้นทะเบียนก่อน ซึ่งเราไม่ให้ส่วนราชการขึ้น
หลักประกันทางธุรกิจ  ดังนั้น หลักทรัพย์ที่จะนำมาค้ำประกันควรเป็นหลักประกันทางธุรกิจตามที่
กระทรวงการคลังกำหนด โดยยืนตามมติคณะกรรมการเดิมเมื่อปี 61 ให้มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 100%  

กรรมการ (นาวสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า จริงๆ คณะกรรมการฯ มี
มติตั้งแต่แรกแล้วในเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน ในคณะกรรมการฯ เมื่อปี 2561 ขอหลักทรัพย์ค้ำประกันเต็ม
จำนวน หากคณะกรรมการชุดนี้ลดการค้ำประกันกต็้องรับผิดชอบที่ไปลดให้เขา 

ประธาน ให้ความเห็นว่า หากบริษัทมีหลักทรัพย์เช่นที่ดินมาค้ำประกันเต็มจำนวน คณะ
กรรมการฯ จะไม่ขัดข้องใช่หรือไม่ และเนื่องจากโครงการนี้ได้มีการพิจารณาหลายครั้งแล้วซึ่งคณะอนุกรรมการ 
และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาในประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบ จึงเห็นว่าเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและไม่
เสียเวลา เห็นควรให้กรมปศุสัตว์ร่วมกับบริษัทพิจารณานำหลักทรัพย์มาใช้ค้ำประกันเงินกู้ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 หากพ้นกำหนดนี้เป็นอันพับไป 

มติที่ประชุม  
 1) รับทราบความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง 
สำนักงานอัยการสูงสุด และส่วนนิติกร วินัยและเสริมสร้างคุณธรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในประเด็น
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ให้การสนับสนุนเอกชนที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจการค้า 
 2) เห็นชอบในหลักการของโครงการ โดยยืนยันสนับสนุนงบประมาณตามมติเดิมที่คณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ ได้มีการพิจารณาไว้แล้วในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 
2561 ดังนี้ 
 2.1) กองทุนฯ จะให้การสนับสนุนเงินยืมปลอดดอกเบี้ยในกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับ
เกษตรกรโดยตรง และในกิจกรรมที่เป็นการลงทุนในทรัพย์สินของทางราชการซึ่งภาคเอกชนไม่สามารถ
ครอบครองกรรมสิทธิ์ได ้
 2.2) การดำเนินกิจกรรมและการลงทุนในทรัพย์สินที่ภาคเอกชน (บริษัทพรีเมี่ยมบีฟ 
จำกัด) มีกรรมสิทธิ์ครอบครอง จะพิจารณาให้การสนับสนุนเป็นเงินกู้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี 
 2.3) การกู้ยืมเงินของภาคเอกชน (บริษัทพรีเมี่ยมบีฟ จำกัด) จะต้องมีหลักทรัพย์ค้ำ
ประกันการกู้ยืมเต็มจำนวนวงเงินที่ขอรับการสนับสนุน 
 3) จากมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในข้อ 2.3 เรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน เมื่อพิจารณา
แล้วเห็นว่า หลักทรัพย์ที่นำมาใช้ค้ำประกันเงินกู้ยืมตามที่กรมปศุสัตว์และบริษัทพรีเมี่ยมบีฟ จำกัด เสนอ 
ข้อเท็จจริงรับทราบได้ว่าเป็นหลักทรัพย์ที่ต้องนำเงินกองทุนฯ ไปจัดซื้อจัดหา ซึ่งตามข้อบังคับคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ ว่าด้วยการเงิน การพัสดุ ของกองทุนฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 46 กำหนดว่า “ทรัพย์สินและ
ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนใดที่เกิดจากการใช้เงินกองทุนในลักษณะทุนหมุนเวียนไป
ดำเนินการ ให้เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิของกองทุน…จนกว่าเจ้าของโครงการจะส่งชำระคืนเงินกองทุนครบถ้วน
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ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด เมื่อนั้นให้ทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญาตกเป็น
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิของเจ้าของโครงการ...” ฉะนั้น จึงไม่เป็นการเหมาะสม ที่จะนำหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของกองทุนฯ ตามข้อบังคับดังกล่าว มาใช้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินกองทุนฯ  
    คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ไม่สามารถให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวได้ เนื่องจาก
หลักทรัพย์ที่นำมาใช้ค้ำประกันการกู้ยืมเป็นหลักทรัพย์ที่ภาคเอกชนยังไม่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองในปัจจุบัน 
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ไม่ขัดข้องที่จะสนับสนุนโครงการดังกล่าวหากภาคเอกชน (บริษัทพรี 
เมี่ยมบีพ จำกัด) นำหลักทรัพย์ที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองในปัจจุบัน มาใช้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเต็มจำนวน
วงเงินที่ขอรับการสนับสนุน ทั้งนี้ ให้พิจารณาดำเนินการนำหลักทรัพย์มาใช้ค้ำประกันเงินกู้ยืมกองทุนตาม
โครงการดังกล่าวภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 หากพ้นกำหนดให้โครงการนี้เป็นอันพับไป 

เลิกประชุม เวลา 21.00 น. 
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